



ĐẶC SAN

# Thông tin Tư tưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH



Số 43  
6/2024

ĐẶC SAN  
THÔNG TIN - TƯ TƯỞNG  
(Số 43 tháng 6/2024)



TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Số 06 - đường Nguyễn Thiếp  
Thành phố Hà Tĩnh  
ĐT: 02393. 855 739  
Fax: 02393. 851 925  
Email: thongtintuht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản  
**HÀ VĂN HÙNG**

Ban Biên tập  
**NGUYỄN THỊ HÀ TÂN**  
**NGUYỄN XUÂN HẢI**  
**NGUYỄN TRÍ LẠC**  
**LÊ VĂN KHÁNH**  
**PHAN THỊ MAI LINH**  
**HÒANG VĂN THANH**  
**TRẦN THỊ TỐ YÊN**

Thư ký Ban biên tập  
**PHAN THỊ MAI LINH**

Trị sự  
**TRẦN THỊ TỐ YÊN**

Bìa 1: Mùa vàng.

Ảnh: Đình Nhất

In 7.400 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 112/GP-XBĐS của Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 06/10/2023. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2024.

## MỤC LỤC

### NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

**HÀ VĂN HÙNG** Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu trong mỗi cán bộ, đảng viên 1

**LÊ VĂN KHÁNH** Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh khắc ghi lời Bác Hồ dạy 5

**ĐẶNG DUY BÁU** Hồ Chí Minh với môi trường sinh thái 10

**P.V** Báo chí kiến tạo giải pháp - hành trình tìm lại những giá trị đích thực của chính mình 13

**NGUYỄN THANH ĐIỆN** Hướng Khê Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 16

**NGUYỄN VĂN TOÀN** Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 19

**NGUYỄN QUỐC ANH** Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 22

**NGUYỄN VĂN KHOA** Người dân đồng thuận - "chia khoa" thành công trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn ở Thạch Hà 24

**BÙI VIỆT HÙNG** Huyện Nghi Xuân với việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống 26

**HÒANG NGÀ** Thiêng liêng hai tiếng "Gia đình" 29

**HÒANG SAM** Vào cuộc quyết liệt, đồng bộ để phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em 32

### TRANG VĂN NGHỆ

**DƯƠNG THẾ VÔ** - Đất liền và biển 34

**MAI THANH HẢI** - Hà Tĩnh 34

**TRẦN VŨ THÌN** - Đầy là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh 34

**THÁI VĂN SINH** "Truyện Kiều" từ một kiệt tác văn học bước vào vũ đài chính trị Việt - Mỹ 35

### ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

**BÙI MINH HUỆ** Tâm sự nghề báo: Nghi lưu là bắt đầu một hành trình mới 38

### BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

**THANH NGÀ** HRW lại tiếp tục luận điệu xuyên tạc về nhân quyền tại Việt Nam 40

### THÔNG TIN - TƯ LIỆU

**TTHH** Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2024 42

### BÌA 4

**NGỌC BÉ** Cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Vũ Diệm 84



Nhà thờ Vũ Diệm. Ảnh: T.L

# CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA DANH NHÂN VĂN HÓA **VŨ DIỆM**

NGỌC BÉ

**T**heo một số tài liệu sử sách như: Quốc triều đăng khoa lục, các nhà khoa bảng Việt Nam, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tục biên, lịch triều hiến chương loại chí, Đại Việt lịch đại đăng khoa, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nghệ An ký, Thiên Lộc huyện phong thể chí, văn bia ở Văn miếu Quốc tử giám - Hà Nội, bảy đạo sắc phong cho ông Vũ Diệm thời kỳ nhà Lê (hiện đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Võ xã Vượng Lộc), gia phả Võ tộc ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc được ghi chép vào năm Cảnh Hưng thứ 48 -

1787, cho biết ông Vũ Diệm còn có tên là Vũ Toại, hay Vũ Viêm sinh năm Ất Dậu, Chính Hòa thứ 26 (1705) tại làng Đông Hòa, xã Thổ Vượng, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An, nay thuộc xóm 13, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình nhà nho có truyền thống hiếu học và đức hạnh. Thân sinh ông là ông Vũ Văn Tuyển, đỗ đầu kỳ thi hương từ lúc còn rất trẻ, từng giữ chức Tri phủ Kiến Xương. Về sau vua quan xét ông có công trong việc dạy dỗ con cái đỗ đạt cao, cho thăng lên chức Tham nghị xứ Hưng Hóa.

(Xem tiếp bìa 3)

(Tiếp theo bìa 4)

Ông Vũ Diệm là người sớm bộc lộ trí thông minh, học nhiều biết rộng, năm lên 4 tuổi đã biết làm câu đối, 8 tuổi đã biết làm văn thơ. Thuở nhỏ, ông là người nổi tiếng học giỏi, được thiên hạ thời bấy giờ ca tụng hết lời. Năm 13 tuổi, ông đi thi khảo hạch ở tỉnh được đỗ đầu. Hồi còn nhỏ ông còn làm văn cho người đi thi, sự việc bị phát giác, triều đình đã phải gửi trát về xã khiển trách và cấm không cho dự thi. Lớn lên, ông theo học ở kinh đô Thăng Long. Trong một lần, một ngày ông đã làm 12 bài luận tập và các bài thi này đều được điểm cao nhất. Năm ấy, ông đã 25 tuổi, tiếng đồn ông thông minh, học giỏi đã lan khắp chốn Trường An (tức Thăng Long). Bấy giờ ở kinh thành Thăng Long lưu truyền cửa miệng: Bút Cấm Chỉ, Sĩ Thiên Lộc được gắn với tên tuổi của ông. Lại có câu rằng: Trường An tứ hổ Quỳnh, Lân, Tân, Toại (tứ hổ ở đây có nghĩa là có 4 người tài học nổi tiếng khắp kinh kỳ - Toại là tên khác của ông Vũ Diệm). Tiếng đồn học giỏi của ông đã lan đến triều đình. Vua Lê chúa Trịnh đã ra sắc chỉ xá tội cho ông, nhờ đó ông mới được đi thi. Năm Bảo Thái thứ 10 (1729) ông dự kỳ thi hương đậu đầu (giải nguyên), năm Vĩnh Khánh thứ 4 (1732) triều đình mở khoa thi hoành từ, ông đã dự thi và đỗ đầu, được bổ vào chức Thị nội (tức là người giúp việc giấy tờ ở trong phủ chúa Trịnh). Năm Vĩnh Hựu thứ 5 (1739) đời vua Lê Ý Tông ông dự kỳ thi hội được xếp thứ nhì. Đến kỳ thi đình sau đó, quan chấm quyển tính điểm tâu xin lên vua ban cho ông vào loại Đệ nhất giáp Đệ nhị danh (tức Bảng Nhãn). Nhưng khi vua cầm bút ngự phê thì sơ ý ghi nhầm thành: Đệ nhất giáp, Đệ nhất danh (tức là Hoàng Giáp - tụt mất một bậc so với nhất giáp). Khi nghe tin, cả triều đình, bạn hữu đều tiếc cho ông. Về sau khi biết rõ sự nhầm lẫn trên, nhà vua đã sửa chữa lỗi lầm bằng hình thức tặng cho ông

Vũ Diệm đôi câu đối son son thiếp vàng để an ủi ông như sau:

*Tam khoa thủ cú khai tiền tích*

*Nhị giáp cao đề khả hậu tri.*

Nghĩa là: *Thi đậu cả 3 kỳ thi, người đã mở ra một con đường trước.*

Tên tuổi của Hoàng Giáp được đề rõ ở chốn cao để cho hậu thế biết.

Sau khi thi đậu, Hoàng Giáp Vũ Diệm đã được triều đình nhà Lê giao nhiều trọng trách quan trọng từ Hàn Lâm viện biên tu đến Đông các Học sĩ, Đại lý tự khanh, Đốc đồng xứ kinh Bắc, Võ tướng công... Bất cứ cương vị nào và làm nhiệm vụ gì ông cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi làm thầy giáo ông được mệnh danh là Người Nhà Trời. Ông dạy học không biết mệt mỏi, học trò của ông có nhiều người thành đạt. Khi cầm quân đi đánh giặc, ông đã dùng tài năng, đức độ và chiến lược "tâm công" (đánh vào lòng người) để cảm hóa quân thù giành thắng lợi mà không phải tốn một mũi tên hòn đạn, không phải đổ máu xương, làm cho quân giặc cũng phải khâm phục. Ông mất vào ngày 12-10 âm lịch (không rõ năm) khi đang làm việc tại nhiệm sở. Cả triều đình và Nhân dân đều thương tiếc ông. Nhà vua đã tổ chức tang lễ và chôn cất ông tại quê nhà và cấp ruộng nghĩa điền 10 mẫu để hàng năm phục vụ tế lễ ông. Gia tặng cho Hoàng Giáp Vũ Diệm chức Đặc tiến kim tử Vinh Lộc Đại phu, Đại lý tự khanh, tước Hồng Lĩnh Bá, được xếp vào loại công thần bậc nhất (trụ quốc thượng trật).

Có thể khẳng định rằng, Vũ Diệm là một nhân vật lịch sử sống vào thế kỷ XVIII không chỉ là một vị quan thanh liêm cần mẫn, từng trải nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy của chính quyền thời Lê, mà ông còn là một nhà giáo mẫu mực có uy tín./.



Ảnh: PV

## ĐỂ VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NGÀY Càng THẨM SÂU TRONG MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

HÀ VĂN HÙNG

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

*Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.*

***Bám sát chủ trương, triển khai thực hiện***

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ta triển khai thực hiện liên tục và sâu rộng. Nếu như các nhiệm kỳ trước chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh thì đến nhiệm kỳ XII với việc ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ta yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của

Đảng - Chuyên đề năm 2021 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” trong đó nhấn mạnh cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cơ bản trong thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị.

Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã gắn việc học và làm theo Bác với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Trên cơ sở Chuyên đề toàn khóa của Trung ương xuyên suốt cả nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 của tỉnh với 03 nhiệm vụ đột phá đó là: (1) Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; (2) Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và ban hành các chuyên đề hằng năm với các chủ đề: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (năm 2022)*”; năm 2023 tiếp tục “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội*”; năm 2024 là: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo*

*đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên*” với 02 nhiệm vụ đột phá (1) Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, (2) Phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức tự giác học tập, làm theo Bác, nâng cao chất lượng hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bằng 18 nghị quyết; kịp thời triển khai các nghị quyết của Trung ương, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các điểm nghẽn. 17/17 các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và vinh danh gương điển hình tiên tiến theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nhiều hình thức như: hội nghị, lồng ghép với tổng kết Nghị quyết số 33-NQ/TW, 15 năm công tác xây dựng Đảng, lễ báo công, tuyên dương tại các di tích lịch sử, cách mạng...

Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế; văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Rõ nét nhất sau nửa nhiệm kỳ đến nay quy mô nền kinh tế tỉnh ta đứng thứ 30, thu ngân sách đứng thứ 18, tăng trưởng 8,05%, xếp thứ 15/63 cả nước...

### *Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến*

Cùng với việc ban hành hệ thống các văn bản, xác định các nhiệm vụ đột phá, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị và các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh luôn coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên liên tục, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình, những mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Mô hình phụ nữ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid”; “Suất cơm miễn phí”; “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo”; “Xây dựng ngôi nhà xanh vì phụ nữ nghèo”; “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”; “Câu lạc bộ Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật”; Ngày thứ 7 vì Nhân dân phục vụ; Địa bàn cơ sở là nhà, quần chúng Nhân dân noi công tác là bạn”... đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay sáng tạo, nhân rộng gương điển hình trên các lĩnh vực; những cán bộ, chiến sỹ công an, bộ đội, doanh nhân... luôn nhiệt tình cống hiến, không quản khó khăn, nguy hiểm vì sự bình an và hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh bà Chu Thị Lương ở Cẩm Xuyên ngoài 80 tuổi vẫn miệt mài 15 năm nấu cháo giúp đỡ bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện; Ông Trần Văn Minh, Hương Khê người đảng viên công giáo 26 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ thôn là giáo dân toàn tòng đã vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt xây dựng thôn đạt được Khu dân cư mẫu; Là chị thôn trưởng Lê Thị Hồng

Lý, huyện Kỳ Anh 54 tuổi mới kết nạp vào Đảng nhưng vẫn nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng nhận, bắt nhip nhanh với nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó; là những người đi đầu kêu gọi người dân tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng ngàn ngày công để cùng với hệ thống chính trị các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; là những người bác sĩ luôn tận tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nghiên cứu xây dựng nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đưa lại ứng dụng, hiệu quả cao được áp dụng thực tế; là những thầy cô giáo gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đổi mới căn bản toàn diện, hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo...

Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đến từ nhiều ngành, nghề, địa phương khác nhau, song đều có một điểm chung, đó chính là có rất nhiều nỗ lực, cố gắng và đều đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu bền bỉ, vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, hiện nay trong một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn trình trạng cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng vị trí, chức vụ để tham ô, tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ... Những vụ án lớn vừa qua cho thấy, những cán bộ, đảng viên sai phạm phần lớn đều được đào tạo cơ bản, có hiểu biết pháp luật, đều nhận thức đầy đủ về quy định của Đảng, Nhà nước, về yêu cầu đối với người đảng viên nhưng bản thân họ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là thiếu bản lĩnh chính trị do đó họ không vượt qua được những cám dỗ của lợi ích vật chất và danh vọng.

### *Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác...*

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chuyên đề học Bác và 02 nhiệm vụ đột phá năm 2024 của tỉnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của tập thể, của cá nhân để khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, gắn với vị trí trách nhiệm mà mình đang đảm nhận; việc nêu gương phải từ những việc làm cụ thể theo thẩm quyền trách nhiệm của cá nhân, trong phạm vi nội bộ cơ quan như thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành

chính. Nhiều tấm gương đã được biểu dương, nhưng rất cần hơn nữa những tấm gương trong lãnh đạo, tự soi, tự sửa để nêu gương cho cán bộ, đảng viên noi theo, nhất là phát huy dân chủ, công tâm, khách quan đối với các quyết sách của mình. Phải có nhận thức đúng, coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Công văn số 1567-CV/TU, ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, đảng viên; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; gắn với thực hiện nghiêm túc quy định cán bộ, đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và nhân dân nơi cư trú.

Mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, khát vọng của người Hà Tĩnh để thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cán bộ; phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong các địa phương, đơn vị, trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2025 trở thành tỉnh Nông thôn mới.

**H.V.H**





Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh “xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”. Ảnh: PV

## ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HÀ TĨNH KHẮC GHI LỜI BÁC HỒ DẠY

LÊ VĂN KHÁNH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

*Cách đây 67 năm, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vinh dự đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Người đã dành thời gian gần một ngày gặp gỡ, nói chuyện với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Người với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. Những lời căn dặn của Người đã trở thành kim chỉ nam, nguồn sức mạnh tinh thần động viên, cổ vũ quân và dân Hà Tĩnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh giành nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.*

**N**gày 15/6/1957 trở thành mốc son trong lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, khi được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Người đã ân cần dặn dò Đảng bộ Hà Tĩnh “phải biết lắng nghe ý kiến quần chúng. Có việc mình không biết, nhưng quần chúng biết. Và biết tổ chức cho khéo thì nhất định việc gì cũng làm được, nhất định đưa phong trào nổi bật lên”. Bác rất vui mừng biểu dương, khen ngợi Hà Tĩnh là tỉnh “kiểu mẫu thi đua”, “thanh toán nạn mù chữ trước nhất cả nước”; có nhiều tiến bộ làm giao thông, thủy lợi, biểu

dương các tấm gương cán bộ, Nhân dân tiêu biểu trong phong trào bình dân học vụ, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động, tích cực xây dựng tổ đội công; chăm sóc thương binh, bệnh binh... Cùng với những lời động viên, khen ngợi, Bác thẳng thắn phê bình những khuyết điểm trong cán bộ, trong Nhân dân có hiện tượng chưa đoàn kết, phối hợp công tác chưa tốt; ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu khiêm tốn; thiếu ý thức xây dựng thuần phong mỹ tục...

Những tình cảm, sự quan tâm và lời di huấn của Người đã trở thành phương châm hành động của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh đã làm tròn nhiệm vụ tiền tuyến lớn của miền Bắc, hậu phương lớn của miền Nam. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp người con ưu tú của tỉnh đã có mặt trên các chiến trường, kề vai, sát cánh cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước yêu cầu của cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thời kỳ tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An (1976 -1991), Nhân dân toàn tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Sau khi tái lập tỉnh năm 1991, với xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chưa hợp lý, chủ yếu là nông nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vừa thiếu, vừa lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng; văn hóa - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Thực hiện lời dạy của Bác "*Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên*", Đảng

bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, bám sát thực tiễn, vừa làm, vừa tổng kết rút kinh nghiệm, từng bước xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, định hướng phát triển của tỉnh ngày càng rõ, cho thấy những bước tiến mới về tư duy, tầm nhìn, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới.

Trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*", hàng năm tỉnh đã xây dựng các chủ đề riêng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh<sup>(1)</sup>. Từ chủ đề của tỉnh, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, xây dựng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề riêng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, việc tổ chức học tập và làm theo Bác của tỉnh đã ngày càng mang lại những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và có nhiều đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường, phát huy tốt vai trò bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo phát huy vai

trò nêu gương, tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thuận xã hội, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2023, có 26/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng 15/63 tỉnh, thành cả nước; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.969 tỷ đồng, đứng thứ 18 cả nước; Quy mô nền kinh tế đạt gần 100.000 tỷ đồng. Hà Tĩnh trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2023, chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký 2.305 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn 70 triệu USD. Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các đô thị: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị đạt 63%. Thành lập mới 1.200 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (đạt 120% kế hoạch) đóng góp hơn 50% thu ngân sách nội địa và 53% tổng vốn đầu tư. Hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi, lượng khách đến Hà Tĩnh trong năm 2023 đạt 3,4 triệu lượt, gần gấp đôi so với năm 2022, phục hồi 88% so với năm 2019.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; đến hết năm 2023 có 02/10 tiêu chí tỉnh

nông thôn mới hoàn thành, 05/10 tiêu chí đạt 60-80%, 03 tiêu chí đạt dưới 50%; toàn tỉnh có 100% xã nông thôn mới, 60 xã nông thôn mới nâng cao (33,1% số xã), 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu (8,3 số xã), 10/13 địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; đã công nhận 320 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; 6 sản phẩm đã có đơn hàng xuất khẩu đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Angola, New Zealand, Nga<sup>(2)</sup>. Hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Năm 2023, giải quyết việc làm cho 23.125 người, đạt 102% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,01% (giảm 0,78% so với cuối năm 2022). Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng nâng cao. Quỹ hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi học đại học tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các em học sinh vươn lên học giỏi. Xây dựng 25 nhà văn hóa cộng đồng và hơn 2.533 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai; từ năm 2021 đến nay đã huy động xã hội hóa gần 655 tỷ đồng xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng và 7.510 nhà kiên cố; trong đó phối hợp Bộ Công an tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, đã hoàn thành 665 nhà. Các di sản văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và tiếp tục phát huy, nhất là các di sản đã được tổ chức UNESCO vinh danh, công nhận; xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu

niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập; Chuông Chùa Rối được công nhận là bảo vật quốc gia. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là về an sinh xã hội của tỉnh là minh chứng cho quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các đối tượng vươn lên ổn định cuộc sống; khẳng định tính nhân văn, ưu việt của chế độ và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Sức mạnh nội sinh, tiềm năng, khát vọng, ý chí con người Hà Tĩnh ngày càng được lan tỏa, phát huy.

Những kết quả đạt được trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Chặng đường phía trước đang mở ra cho Hà Tĩnh nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Thấm nhuần lời dạy của Bác đưa Hà Tĩnh “nổi bật lên”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, Hà Tĩnh tập đang trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là:

*Thứ nhất*, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện có hiệu quả chủ đề học Bác năm 2024 của Hà Tĩnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên*”. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thờ ơ, vô cảm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TU, Công văn số 1567-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

*Thứ hai*, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp; mỗi cán bộ, đảng viên phải coi trọng danh dự, nói và làm thống nhất, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, làm việc thực chất, hiệu quả; tăng cường đối thoại, giải quyết, xử lý dứt điểm các kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường phát huy truyền thống văn hóa và con người Hà Tĩnh, tạo đột phá phát triển trong năm 2024; quan tâm giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hoá truyền thống, tính nhân văn, cộng đồng, tương thân tương ái; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp.

*Thứ ba*, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm

quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy nhanh hoàn thành tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển kinh tế số, “kinh tế xanh”, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, hình thành các trục phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, liên kết nông thôn mới với đô thị và các vùng. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế.

*Thứ tư*, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Khai thác các giá trị, di sản văn hóa, nhất là các di sản được UNESCO vinh danh, gắn với lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử để phát triển mạnh du lịch, dịch vụ. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư không gian văn hóa Nguyễn Du - Truyện Kiều.

*Thứ năm*, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục rà soát,

sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá, đấu thầu, tài chính, ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.

*Thứ sáu*, triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với ba trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”. Tiếp tục thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; tăng cường thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào và vùng Đông - Bắc Thái Lan.

Thấm nhuần và khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã và đang nêu cao tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

**L.V.K**

(1) Năm 2022 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*”. Năm 2023 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội*”. Năm 2024 “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên*”.

(2) Số liệu theo Báo cáo số 375 - BC/TU, ngày 24/01/2024 của Tỉnh ủy.



*Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ luôn quan tâm đến việc trồng cây, gây rừng. Ảnh tư liệu*

## HỒ CHÍ MINH VỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

TS. ĐẶNG DUY BÁU

**C**on người và đất nước Việt Nam là mạch nguồn nung nấu, là động lực thôi thúc Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu dân, cứu nước với tâm niệm “giải phóng cho đồng bào tôi, cho đất nước tôi”. Người đã tìm thấy đó là con đường: “Làm tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng tiến lên chủ nghĩa cộng sản”. Một trong những mục tiêu là làm cách mạng thổ địa (ruộng đất). Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, trước họa thù trong giặc ngoài, Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ khẩn trương: “Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc

ngoại xâm”. Tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh là chiến đấu cho một môi trường sinh thái mà ở đó con người sống được bình đẳng, tự do, hạnh phúc trong một đất nước trong lành. Vào năm 1947 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang rất ác liệt mà Người đã để tâm lo cho dân, hướng dẫn dân sống cho có vệ sinh, Người viết tác phẩm: “Đời sống mới”, nêu rõ: “Đời sống mới là đời sống có vệ sinh. Nhà cửa, đường sá sạch sẽ. Áo tắm giặt, giếng nước phải phân biệt. Phải có cầu xia chung, hoặc cầu xia cho từng nhà để khỏi hôi thối, ruồi nhặng”. Nói

chuyện với đồng bào ở Yên Châu (Sơn La) Người căn dặn: “Đồng bào muốn có sức khỏe để sản xuất không, có muốn con cháu mình không đau mắt hột, không bụng to, gầy còm không? Muốn thế thì ai cũng phải giữ gìn vệ sinh, ăn uống sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ, đường sá vườn tược sạch sẽ...”. Người rất quan tâm đến mối quan hệ con người gắn với thiên nhiên. Về thăm đồng bào Hà Tĩnh (năm 1957), Người dặn dò: “Phải ra sức đắp đê chống lụt, đào mương chống hạn; chủ động phòng chống lũ, lụt, hạn hán nếu không thì mất mùa, đói khổ”. Ở Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp (năm 1956), Người nói: “Phải quan tâm giữ gìn tài nguyên đặc biệt đó là rừng, muốn bảo vệ môi trường sinh thái chống được hạn hạn, lũ lụt phải bảo vệ rừng, rừng là vàng, phải biết khai thác hợp lý và bảo vệ”.

Ngày 28/11/1959, khởi đầu Tết trồng cây, Người nói: “Mỗi Tết trồng cây có được 15 triệu cây. Chúng ta vừa có cây ăn quả, cây có gỗ, vừa xanh tươi, vừa làm được cột nhà. Phong cảnh ngày càng tốt tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta”. Trong thư gửi Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất (ngày 11/4/1964), Người căn dặn: “Hợp tác xã nào cũng phải có kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng. Nếu rừng cạn kiệt thì không còn gỗ và mất nguồn nước, sinh ra hạn hán, lũ lụt, mất mùa”.

Hồ Chí Minh quan niệm: “Thiên tai cũng là một loại giặc”. Muốn ngăn chặn loại giặc này phải quan tâm đến thủy lợi. Trong khi đang kháng chiến chống thực dân Pháp Người vẫn chỉ ra: “Chính phủ xem công việc chống lũ lụt như công cuộc kháng chiến”. Người thiết tha kêu gọi đồng bào coi việc canh đê phòng lũ lụt là việc thiết thực của mình. Khi nói chuyện với cán bộ tỉnh Nghệ An (năm 1961), Người nhấn mạnh: “Muốn

chống thiên tai thì phải làm tốt thủy lợi để chống hạn, chống lũ lụt, đó cũng là làm kinh tế, để được mùa và làm cho đời sống nhân dân cùng tiến lên”.

Từ quan điểm bảo vệ và thích ứng với môi trường sinh thái, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những vấn đề cụ thể về phương thức bảo vệ môi trường. Đó là cần ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu do con người tác động vào thiên nhiên mà gây ra như là tệ nạn chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy bừa bãi, khai thác đất, đá, mỏ lung tung, xây hồ đập ngăn dòng chảy không hợp lý... Người cho rằng: “Nhiệm vụ của chúng ta làm cho đất và nước điều hòa với nhau”. Người dặn phải chỉ đạo cụ thể, như là phát động làm thủy lợi thì “phải đắp đê, đào kênh mương, be bờ giữ nước”, phát động trồng cây “phải lo hạt giống, lo vườn ươm. Trồng rồi thì phải bảo vệ”. Nói chuyện với cán bộ ngành than (ngày 15/11/1958), Người nhắc nhở: “Than rất quý nên khai thác than cũng như khoáng sản khác phải hợp lý, tiết kiệm, nếu không sẽ hủy hoại môi trường”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường bao gồm những vấn đề rộng lớn của đất nước đến những việc cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, quán xuyên khắp mọi nơi, mọi lúc đến mọi nhà, mọi người. Quán triệt tư tưởng đó của Người, Đảng và Nhà nước ta đặt môi trường lên hàng đầu trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, luôn khẳng định muốn phát triển bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường. Nội dung bảo vệ môi trường bao gồm nhiều lĩnh vực như phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, quản lý bảo vệ tài nguyên đất và nước, khắc phục ô nhiễm, phòng chống cháy và chặt phá rừng, khai thác hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên... Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 41-NQ/TW “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

(15/11/2004); ra Nghị quyết số 24-NQ/TW (03/6//2013) “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường”. Với tinh thần lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa và triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Năm 2004, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá như thay đổi phương thức quản lý môi trường; quy định các dự án đầu tư phải có các tiêu chí về môi trường; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường... Từ đó, có một số dự án lớn vi phạm môi trường đã được phát hiện và xử lý nghiêm như dự án Formosa, dự án Mỏ sắt Thạch Khê ở Hà Tĩnh, cũng như xử phạt nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất xả thải làm ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai, Bắc Ninh...

Nhà nước rất quan tâm đến việc quản lý tài nguyên nước, đất đai, rừng, biển, đảo, ứng dụng phát huy tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu trên lĩnh vực này với nhiều chương trình, dự án được đưa thành luật, được ứng dụng và triển khai trong thực tế. Nhiều công trình công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm đất, nước và không khí, công nghệ xử lý rác thải đã và đang được ứng dụng có hiệu quả.

Đảng và Nhà nước đã xem việc bảo vệ môi trường là của toàn dân nên rất chú ý việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện nhiều cách thức tuyên truyền linh hoạt, đa dạng và phong phú, tổ chức thường xuyên và sâu rộng việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tầng lớp Nhân dân, xây dựng lối sống

văn minh, thân thiện đối với môi trường, gìn giữ vệ sinh môi trường trong sạch. Tổ chức thường xuyên và sâu rộng phong trào “Tháng hành động vì môi trường”, chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Tổ chức đa dạng và phong phú những hoạt động về môi trường như: Tết trồng cây, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn, Giờ trái đất...

Luật bảo vệ môi trường xác định bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, của cộng đồng dân cư. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. Yêu cầu mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng với các tầng lớp Nhân dân từ cộng đồng dân cư đến từng cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trước tác động của thiên nhiên và con người đối với môi trường sống hiện nay. Vận dụng những quan điểm của Người trước tình trạng biến đổi khí hậu trong điều kiện hội nhập toàn cầu, tiếp cận các thành tựu khoa học và công nghệ 4.0 về bảo vệ môi trường, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, đảm bảo chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường”. Mọi người được sống trong môi trường trong lành, kinh tế - xã hội của đất nước phát triển bền vững, yên bình, thịnh vượng, phồn vinh./.

**Đ.D.B**





Hội nghị giao ban công tác báo chí quý I/2024. Ảnh: P.V

## BÁO CHÍ KIẾN TẠO GIẢI PHÁP - HÀNH TRÌNH TÌM LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CHÍNH MÌNH

**Hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), phóng viên Đặc san Thông tin - Tư tưởng đã có cuộc trao đổi với Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!**

**Phóng viên (P.V):** Thưa ông, ông nghĩ thế nào về báo chí kiến tạo giải pháp và đích đến của báo chí hiện đại là gì ạ?

**Nhà báo Nguyễn Xuân Hải:** Báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp hay báo chí truyền cảm hứng... thực chất là hành trình tìm lại những giá trị đích thực của chính mình. Mặt trái của cơ chế thị trường với những bon chen nghiệt ngã của đồng tiền, sự bành trướng mạnh

mẽ của mạng xã hội, sự lên ngôi của công nghệ số... đã đặt báo chí truyền thống trước những thử thách sống còn: Hoặc là vượt lên khẳng định giá trị đích thực của một nền báo chí cách mạng nhân văn bằng sự chuyên nghiệp và hiện đại hoặc rơi vào vòng xoáy của thương mại hoá và trục lợi thông tin. Đó chính là sự vượt thoát và thích ứng có tên gọi báo chí giải pháp, báo chí truyền cảm hứng hay báo chí kiến tạo. Bản chất của quá trình này được gọi tên chính xác là xác tín thông tin định hướng dư luận.

Báo chí giải pháp, báo chí truyền cảm hứng, báo chí xác tín thông tin luôn hướng đến sự chuyên nghiệp và nhân văn. Trong đó, nhân văn là phẩm chất, là đặc tính và

cũng là đích hướng. Trong bối cảnh chung của báo chí hiện nay, tiêu chí chung phải là: Sản phẩm số, báo chí số nhưng nội dung của nó luôn mang đậm tính nhân văn và có sứ mệnh cao cả lan truyền sự tử tế.

*P.V: Một số ý kiến cho rằng vấn đề cốt yếu của báo chí là thông tin. Nhiệm vụ của một nhà báo, một tờ báo là cập nhật nhanh và nhiều thông tin còn tiếp nhận, phân loại, thẩm định và xác tín chất lượng thông tin là quyền của công chúng, của người đọc. Ông có bình luận gì về điều này?*

*Nhà báo Nguyễn Xuân Hải:* Bản chất của thông tin đã chứa đựng giá trị định hướng, đó là tính khách quan, bản chất thật của sự kiện. Nhưng khi công chúng tiếp nhận thông tin đó dễ bị khúc xạ, dẫn đến sự sai khác, vì vậy cần thông tin chính xác. Sức sống của báo chí là thông tin nhưng sự tồn tại của báo chí, sự phân biệt chân chính của các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo là ở định hướng dư luận xã hội (DLXH) mức độ nào bằng lượng thông tin trung thực, khách quan, có kiểm chứng. Vai trò định hướng dư luận là khách quan, tất yếu và không thể thay đổi của báo chí. Báo chí ở ta ra đời là để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, nhiệm vụ công tác tư tưởng. Cho nên, không thể đặt vấn đề chỉ thông tin mà không cần định hướng DLXH. Mặt khác, báo chí định hướng DLXH bằng cách thông tin. Nếu bỏ một nhiệm vụ đi thì báo chí sẽ không còn là báo chí nữa. Cá nhân tôi và những người làm báo cách mạng luôn khẳng định một cách chắc chắn bằng tất cả xác tín nghề nghiệp của mình: Báo chí thực hiện chức năng thông tin và định hướng dư luận, hay nói cách khác báo chí hướng dẫn dư luận bằng thông tin.

*P.V: Vậy, có thể diễn đạt một cách ngắn gọn cơ chế cho việc định hướng dư luận của báo chí là gì, thưa ông?*

*Nhà báo Nguyễn Xuân Hải:* Thiên chức

và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của nhà báo là phải đưa thông tin thời sự, trung thực, khách quan, chính xác nhằm định hướng DLXH để báo chí thực sự là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội, là diễn đàn của Nhân dân, là vũ khí sắc bén chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; là chiếc cầu hữu nghị gắn kết Việt Nam với bạn bè tiến bộ trên thế giới. Nhà báo định hướng thông tin thể hiện ở chỗ lựa chọn, xử lý thông tin để mỗi thông tin khi lên mặt báo không gây tác động tiêu cực, không gây hậu quả xấu tới xã hội.

*P.V: Từ thực tế của hoạt động báo chí trong thời gian qua, ông có thể nói thêm về việc cần và phải làm gì để báo chí và nhà báo thể hiện đúng và hiệu quả vai trò định hướng DLXH của mình?*

*Nhà báo Nguyễn Xuân Hải:* Thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt chức năng thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ cái mới, đấu tranh cho cái mới thắng lợi, báo chí Hà Tĩnh cũng đã dành một phần đáng kể cho chủ đề đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Bằng tấm lòng vì nghĩa cả, cái tâm trong sáng của những người cầm bút, các nhà báo đã không nề hà gian khổ, thâm nhập thực tế để tạo nên những tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống và có tính chiến đấu cao.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy, những biến đổi tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đang diễn ra ngày càng phức tạp và cho thấy dấu hiệu của sự tha hóa trong một bộ phận nhà báo. Đó là sự tha hóa về đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng. Không ít những người làm báo và một số cơ quan báo chí chưa tuân thủ nghiêm Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, coi

nhẹ chức năng định hướng thông tin của báo chí... đã để lại những bài học đau xót và đầy cảnh tỉnh với bất cứ người làm báo nào.

Thực tế ấy càng khẳng định việc giữ gìn phẩm giá và lương tâm nghề nghiệp là một thử thách mà những người làm báo cần coi đó là một nguyên tắc tối thượng của việc hành nghề. Nền báo chí cách mạng của chúng ta là một nền báo chí nhân văn, dựa vững chắc trên nền tảng pháp luật và đạo đức. Chính vì vậy, trách nhiệm của người làm báo là phải đi đến cùng của sự thật, phải thông tin một cách khách quan, trung thực, không thiên vị và không bị chi phối bởi các lợi ích nhóm cũng như lợi ích bên ngoài mà phải đặt lợi ích quốc gia và lợi ích của dân tộc lên trên hết. Suy cho cùng, đó chính là vai trò định hướng DLXH của báo chí mà nếu coi nhẹ nó, báo chí sẽ tự đánh mất mình, đánh mất sự tồn tại của mình!

Để làm tốt vai trò định hướng DLXH, báo chí và nhà báo chịu sự chi phối và quyết định của rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có 2 yếu tố quan trọng nhất là tính chính trị và sự nhạy cảm nghề nghiệp.

Nghề báo là một nghề thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua hoạt động nghiệp vụ. Tư duy báo chí thể hiện rõ tính chính trị. Nó cho phép phóng viên có thể xác định vị trí chính trị của mình trong quá trình thông tin. Bản lĩnh chính trị vững vàng là một yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi phóng viên báo chí hiện nay. Sự nhạy cảm được coi là một trong những phẩm chất nghề nghiệp quan trọng trong hoạt động sáng tạo của một phóng viên báo chí, thể hiện rõ đạo đức báo chí. Nhạy cảm để phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới. Nhạy cảm để nhận ra đúng bản chất đích thực của những vấn đề, con số, sự kiện...

Có thể khẳng định, nhạy cảm nghề nghiệp là một yêu cầu quan trọng đối với

phẩm chất cần có của một nhà báo. Thực tế cho thấy rằng, thông tin dù có tính chân thật cao nhưng còn phải xem thông tin đó có lợi hay hại. Đã có rất nhiều thông tin khi được ra mặt báo rất chính xác, nhưng có hại cho xã hội, thiệt hại cho nhân phẩm con người hoặc cho nền kinh tế đất nước. Như vậy, tuy tin tức đưa ra là hoàn toàn đúng, nhưng đúng mà không có lợi thì vẫn chưa đủ. Chính vì thế mà nhà báo phải luôn tỉnh táo và phải biết quan tâm đến cái lợi, cái hại của mỗi thông tin trước khi quyết định truyền đi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong nỗ lực chung cho sự phát triển của báo chí tinh nhà và sự trưởng thành về kỹ năng chuyên môn, sự hoàn thiện về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo, Hội Nhà báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí, các hội viên cần phải đi sâu vào cuộc sống, đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền để góp phần đổi mới tư duy, nhận thức. Qua đó, định vị rõ hơn về Hà Tĩnh (về lợi thế so sánh trong tương quan quốc gia và quốc tế, những mâu thuẫn, thách thức đang phải đối mặt và yếu kém, hạn chế) để từ đó cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao hơn, đồng thời nêu bật, làm rõ, truyền tải được những vấn đề trọng tâm, đột phá mà Hà Tĩnh đang thực hiện trong lộ trình phát triển trước mắt và lâu dài.

Những nhiệm vụ chính trị cao cả và cũng là nhu cầu tự thân ấy của giới báo chí chỉ có thể hoàn thành khi người làm báo luôn coi sự trung thực, tôn trọng sự thật và tính chính trị cùng sự nhạy cảm nghề nghiệp như là một yêu cầu tối thượng và là kim chỉ nam cho hoạt động báo chí!

*P.V: Xin cảm ơn ông!*

**P.V (Thực hiện)**



Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hương Khê tiếp dân định kỳ. Ảnh: Trí Quán

## HƯƠNG KHÊ PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DÂN

NGUYỄN THANH ĐIỆN  
TUV, Bí thư Huyện ủy Hương Khê

*Trong những năm qua, với việc phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân, Hương Khê đã góp phần giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dân, tạo sự ổn định xã hội; tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, nâng cao vai trò và uy tín của Đảng đối với Nhân dân.*

**Đ**ể thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp dân được thực hiện đúng quy định, trong 05 năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê đã tổ chức 43 cuộc, tiếp 195 lượt công dân, chỉ đạo

giải quyết 115 vụ việc (trong đó có 01 đoàn đông người, 11 vụ việc phức tạp, kéo dài). Đến nay, có 113/115 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 02 vụ việc đang tập trung chỉ đạo giải quyết. Không có công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) về biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức 1.739 cuộc tiếp công dân định kỳ với 1.241 lượt công dân, tiếp công dân đột xuất 108 cuộc/108 lượt công dân, chỉ đạo giải quyết 307 vụ việc (trong đó có 02 đoàn đông người, 34 vụ việc phức tạp, kéo dài). Đến nay, có 299/307 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, 08 vụ việc đang

tập trung chỉ đạo giải quyết. Từ điều kiện, tình hình thực tiễn của Hương Khê, các đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện không chỉ tiếp dân theo lịch, theo quy định mà chủ động tổ chức nhiều cuộc đối thoại với Nhân dân khi có biểu hiện bức xúc, thiếu đồng thuận như: Việc triển khai xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của huyện; đối với các công dân có đơn khiếu kiện kéo dài (mặc dù các cơ quan từ trung ương đến địa phương đã giải quyết); về sai phạm đất đai tại xã Phú Phong; hồ Bình Sơn, Thị trấn; ...

Thông qua việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành các thông báo kết luận cụ thể, sâu sát để chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, khuyết điểm mà Nhân dân kiến nghị, phản ánh. Trong 05 năm qua, đã chỉ đạo UBND huyện ban hành 06 kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện chế độ công vụ, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể và 20 cá nhân; chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật hình sự đối với 02 công dân có vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài, gây mất ổn định tình hình, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đã góp phần hạn chế các vụ việc công dân khiếu nại kéo dài, giảm

đáng kể các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn toàn huyện; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Công tác tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi vào nền nếp. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng bảo đảm về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các cấp, các ngành được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo chưa được tổ chức thường xuyên; một số cấp ủy, chính quyền chưa thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, ngại va chạm, còn lúng túng, thiếu tính chủ động; tiến độ thực hiện các chỉ đạo xử lý, giải quyết một số vụ việc sau tiếp công dân ở một số xã, thị trấn còn chậm; một số vụ việc giải quyết chưa đảm bảo quy trình, quy định, thời gian giải quyết; chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chưa nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật, chia sẻ dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh chưa có tính đồng bộ...

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW đạt hiệu quả cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê cần

thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt để cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

*Thứ hai*, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, bảo đảm thời hạn quy định, hạn chế thấp nhất đơn thư phát sinh; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết KNTC. Chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Định kỳ, đột xuất Thường trực Huyện ủy làm việc với UBND huyện, các ngành liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo việc giải quyết KNTC.

*Thứ ba*, chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết đơn thư, nhất là ở cơ sở; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm để có biện pháp quyết liệt, hiệu

quả, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

*Thứ tư*, chỉ đạo tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định. Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân. Tăng cường hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân; đồng thời chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

*Thứ năm*, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài được dư luận Nhân dân quan tâm. Chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng./.

**N.T.Đ**

“THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC,  
YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA  
VÀ NHỮNG NGƯỜI THI ĐUA  
LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẤT”

HỒ CHÍ MINH



Ảnh minh họa

## THI ĐUA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

NGUYỄN VĂN TOÀN

*Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi này của Người đã được toàn dân hưởng ứng, tạo thành một sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua những khó khăn và giành thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.*

*Sự cần thiết của thi đua trong chế độ xã hội chủ nghĩa*

Các Mác từng đánh giá cao vai trò của sự hiệp tác trong lao động, bởi nó tạo ra sức mạnh tập thể lớn hơn sức mạnh của từng lao động cá nhân cộng lại. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (02/1848), Các Mác khẳng định: “Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”<sup>(1)</sup>.

Trong bài “Tổ chức thi đua như thế nào” được viết năm 1918, V.I.Lênin khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội không những không dập tắt thi đua, mà trái lại, lần đầu tiên, đã tạo ra khả năng áp dụng thi đua một cách thật sự rộng rãi, với một quy mô thật sự to lớn, tạo ra khả năng thu hút thật sự đa số nhân dân lao động vào vũ đài hoạt động khiến họ có thể tỏ rõ bản lĩnh, dốc hết năng lực của mình, phát hiện những tài năng Nhân dân sẵn có cả một nguồn vô tận, những tài năng mà chủ nghĩa tư bản đã giày xéo, đè nén, bóp nghẹt mất hàng nghìn hàng triệu. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay, khi chính phủ xã hội chủ nghĩa đang cầm quyền, là phải tổ chức thi đua”<sup>(2)</sup>.

Trong “Sáng kiến vĩ đại” được viết năm 1919, V.I.Lênin nhận định: “Chủ nghĩa cộng sản có nghĩa là năng suất lao động cao hơn (so

với năng suất lao động dưới chế độ tư bản) của những công nhân tự nguyện tự giác, liên hợp với nhau, sử dụng kỹ thuật hiện đại”<sup>(3)</sup>. V.I.Lênin cho rằng cần phải tổ chức thi đua. Thi đua xã hội chủ nghĩa ra đời trên cơ sở lao động tập thể, trên cơ sở những quan hệ tương trợ và hợp tác, đoàn kết theo tinh thần đồng chí, nhằm giúp đỡ những người lạc hậu dần dần tiến lên ngang những người tiên tiến, nâng cao trình độ văn hóa và trình độ sinh hoạt tinh thần của mọi người.

Chức năng chủ yếu của thi đua xã hội chủ nghĩa là chức năng kinh tế: nâng cao hiệu suất của sản xuất xã hội, đạt những kết quả cuối cùng cao nhất của nền kinh tế quốc dân, đạt năng suất lao động cao hơn, tổ chức lao động một cách khoa học v.v.. V.I.Lênin khẳng định: “Xét đến cùng thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ mới... Chủ nghĩa tư bản có thể bị đánh bại hẳn và sẽ bị đánh bại hẳn vì chủ nghĩa xã hội tạo ra năng suất lao động mới cao hơn nhiều”<sup>(4)</sup>.

Trong bài viết “Công trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô” (Báo Nhân Dân, số 53, ngày 10/4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Người nêu rõ: “Những con kênh trên cộng lại dài 4.500 cây số. Nó sẽ biến 28 triệu mẫu tây ruộng cát thành ruộng tốt, đủ làm cho 100 triệu người ấm no. Nó sẽ cung cấp 22 nghìn triệu kilôoát sức điện, nghĩa là đủ thay thế sức lao động cho 40 triệu người... Để xây dựng những công trình to tát ấy, tất cả các ngành hoạt động (chính trị, kinh tế...) và tất cả các ngành khoa học (địa lý, hóa chất, vật lý, máy móc...) đều liên lạc chặt chẽ và thi đua với nhau. Đồng thời, dùng những thứ máy khổng lồ chưa từng có trên thế giới như máy đào đất mỗi cái thay thế cho 10.000 đến 35.000 công nhân và 15.000 con ngựa, máy đúc xi măng mỗi giờ đúc được 1.000 thước khô...”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định những thành tựu vĩ đại của nhân dân Liên Xô là do “nhân dân Liên Xô thi đua nâng cao năng suất,

tiết kiệm thời giờ, sức lao động và vật liệu. Đồng thời, triệt để thực hiện dân chủ, nghĩa là gom góp sáng kiến, phổ biến kinh nghiệm của mọi người, ngăn ngừa tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu”.

### *Phong trào thi đua ái quốc ở nước ta*

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc vai trò to lớn cũng như ý nghĩa quan trọng của hoạt động thi đua, Người đã có hơn 200 bài nói, bài viết đề cập đến vấn đề thi đua ái quốc và khen thưởng.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động “Phong trào thi đua ái quốc” nhằm mục đích: “Ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể việc làm của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ. Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”<sup>(5)</sup>.

Nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Người kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Trong bài viết “Công trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô” (Báo Nhân Dân, số 53, ngày 10/4/1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chủ nghĩa xã hội là gì? Là mỗi người làm hết năng lực của mình, mỗi người được hưởng theo năng suất của mình. Chủ nghĩa cộng sản là gì? Là mỗi người làm hết năng lực của mình, mỗi người được hưởng theo sự cần dùng của mình. Muốn đi đến chủ nghĩa xã hội, rồi đến chủ nghĩa cộng sản, thì phải thi đua tăng gia sản



xuất và tiết kiệm, để sản xuất thật đầy đủ, thật dồi dào tất cả những thứ cần cho đời sống của mỗi người”.

Để tổng kết phong trào thi đua chiến đấu và sản xuất phát động từ năm 1948, Chính phủ ta quyết định triệu tập Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu từ ngày 01-06/5/1952 với 154 chiến sĩ tiêu biểu cho các ngành công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc. Đại hội đã bầu được 7 anh hùng chiến sĩ thi đua: Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc Trị, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khâm, Hoàng Hanh. Đại hội là sự động viên kịp thời đối với cuộc kháng chiến của Nhân dân ta trong giai đoạn mới - giai đoạn tổng phản công và đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975), các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực, các ngành, các giới một cách toàn diện. Đó là phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; phong trào “Trống Bắc Lý” trong giáo dục.

Bên cạnh đó là phong trào “Ba nhất” trong quân đội; phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên; phong trào “Ba đảm đang” trong phụ nữ; phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”; phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” tại miền Nam, “Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt” tại miền Bắc...

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu là các phong trào: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Trong thời kỳ đổi mới (1986 đến nay),

phong trào thi đua yêu nước đã có sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và mang tính nhân dân sâu sắc, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động sản xuất. Đã có hàng vạn đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan tỏa trong cả nước.

Ngày nay, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh coi thi đua là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày. Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (2020), Đảng và Nhà nước ta đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với tinh thần đó, các địa phương, đơn vị từ Trung ương đến tỉnh, cơ sở đều phát động phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển đi lên./.

**N.V.T**

(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 628.

(2) V.I. Lênin: Toàn tập, tập 35, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 234.

(3) V.I.Lênin: Toàn tập, tập 39, Nxb. Tiến bộ, Mátxcova, 1977, tr. 25.

(4) V.I.Lênin, Toàn tập, tập 39, Nxb. Tiến bộ, Mátxcova, 1980, tr. 25.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 9, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.71.



Trường THPT Hương Sơn tăng cường ôn tập kiến thức cho học sinh. Ảnh: P.V

## NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TỈNH TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TỐT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 VÀ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025

NGUYỄN QUỐC ANH  
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2024 là năm cuối cùng các Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và Tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006; về mục tiêu, ý nghĩa và cách thức tổ chức các Kỳ thi được giữ ổn định như năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thi vào ngày 27, 28/6/2024; tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội. Đề xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh THPT phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;

thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên được tổ chức thi vào ngày 06/6/2024, thí sinh phải dự thi 03 bài thi, gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Năm học 2024 - 2025, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh thêm 01 lớp chuyên tiếng Trung Quốc; để tuyển sinh vào lớp chuyên trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thí sinh phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (thi chung đề thi, lịch thi với tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên) và 01 bài thi môn; các môn chuyên được tổ chức thi vào ngày 07/6/2024.

Để tổ chức tốt các kỳ thi, trong thời gian qua

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, như: chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp hiệu quả; tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh; tổ chức các chuyên đề tập huấn cho giáo viên cốt cán các trường THCS ở tất cả các bộ môn về các nội dung cơ bản, bám sát chương trình THCS theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; bồi dưỡng cho giáo viên THPT tiếp cận đề thi tham khảo của Bộ GDĐT; hướng dẫn đội ngũ giáo viên cốt cán của Ngành GDĐT xây dựng ngân hàng đề thi, từ đó các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiên cứu và giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi; tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT nhằm giúp học sinh bổ sung kỹ năng, kiến thức trước khi bước vào kỳ thi chính thức đồng thời tập dượt về nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ, giáo viên trong toàn tỉnh; thông báo về thời gian, địa điểm thí sinh đăng ký dự thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, trang Web của Sở GDĐT); chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi cho lãnh đạo, giáo viên các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, thời gian tới, Ngành GDĐT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện các nội dung liên quan để tổ chức tốt các kỳ thi. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phối hợp thực hiện, như: Quyết định thành lập Hội đồng thi; Quyết định thành lập các Ban của Hội đồng thi; Quyết định thanh tra công tác tổ chức thi; các văn bản phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Công ty Điện lực Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo điện phục vụ tốt kỳ thi; Chỉ đạo và kiểm tra

việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo để phục vụ các Kỳ thi.

Theo đó, Ngành GDĐT sẽ tổ chức tập huấn, quán triệt một cách đầy đủ về quy chế thi đảm bảo tất cả những người tham gia Kỳ thi đều phải được tập huấn về quy chế và quy trình tổ chức thi; chỉ đạo các nhà trường tổ chức cho thí sinh học tập quy chế và ký cam kết về việc chấp hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến Kỳ thi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng, thay đổi nguyện vọng theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin đăng ký dự thi; xây dựng phương án bố trí các điểm thi phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh tham gia dự thi; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các Kỳ thi.

Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công ty Điện lực, Bưu điện tỉnh, Viễn thông, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tại các điểm coi, điểm chấm thi, điểm in sao đề thi đảm bảo điện, nước, y tế, thông tin liên lạc, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch bệnh và bố trí đầy đủ kinh phí cho việc tổ chức Kỳ thi; phối hợp với Tỉnh đoàn, huyện đoàn thực hiện tốt chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024. Làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí, cung cấp thông tin công khai, minh bạch về Kỳ thi với tinh thần để phụ huynh, xã hội, ban ngành hiểu về Kỳ thi, đồng thuận trong thực hiện.

Tin tưởng rằng, với truyền thống của vùng đất học Hà Tĩnh, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đạt kết quả cao./

**N.Q.A**



Lãnh đạo tỉnh và huyện kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1). Ảnh: P.V

## NGƯỜI DÂN ĐỒNG THUẬN - “CHÌA KHÓA” THÀNH CÔNG TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN LỚN Ở THẠCH HÀ

NGUYỄN VĂN KHOA

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

Suốt chặng đường đổi mới và phát triển vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy truyền thống, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Bộ mặt từ đô thị đến nông thôn khởi sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách và hăng hái thi đua lao động sản xuất, đưa đời sống vật chất lẫn tinh thần ngày

một nâng lên rõ rệt. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thạch Hà làm tốt trong thời gian qua là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn, làm thay đổi mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ của các tầng lớp nhân dân, được tinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao, mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho mỗi người dân, tô điểm thêm bức tranh miền quê đang trên đà phát triển vững mạnh.

Hiện nay, Thạch Hà đang tạo môi trường tốt thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án phát

triển kinh tế - xã hội. GPMB được xem là khâu then chốt, quyết định, nhằm tạo quỹ đất sạch để xây dựng các công trình; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

GPMB là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng đất, các thành phần kinh tế, đặc biệt đến đời sống của người dân, hộ gia đình. Hầu như toàn bộ các công trình, dự án ở các địa phương khi thực hiện GPMB đều có những khó khăn, vướng mắc như: Diện tích và số hộ bị ảnh hưởng lớn nhưng phải thực hiện trong một thời gian ngắn. Trong cùng một thời điểm trên địa bàn phải thực hiện GPMB nhiều dự án như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP); Dự án đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua huyện... đã gây áp lực cho bộ phận làm công tác GPMB. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của một số hộ khác với diện tích đang sử dụng, nên quá trình bồi thường phải thực hiện việc trích đo hiện trạng, quy chủ sử dụng và xác định lại diện tích đất mất nhiều thời gian. Một số loại tài sản, vật kiến trúc không có trong bộ đơn giá quy định của tỉnh nên huyện phải xây dựng bộ đơn giá bồi thường... Trong khi đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa cao, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Nhận thức được vấn đề này, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo UBND huyện, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện và các địa phương tập trung cao độ, quyết liệt trong thực hiện các bước theo quy định. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai các dự án, công trình,

Thạch Hà luôn xác định công tác dân vận là giải pháp “mềm”, “đi trước, mở đường” nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đưa chính sách bồi thường được “đến gần” với người dân, hạn chế phát sinh các điểm nóng trong xã hội.

Bắt đầu từ việc họp dân để thông tin về các dự án và các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, từ đó, chuyển tải các chủ trương, chính sách, giải đáp các vấn đề Nhân dân còn băn khoăn, chưa rõ. Sau đó, Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với các xã, thị trấn có đất phải thu hồi tiến hành trích lục, trích đo bản đồ địa chính, xác định nguồn gốc đất đai, kiểm kê tài sản, xây dựng giá đất cụ thể, xây dựng các khu tái định cư, tiến hành áp giá, công khai, minh bạch, thẩm định, phê duyệt, chi trả, thu hồi đất và giao đất tái định cư cho các hộ dân, đồng thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để triển khai dự án.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện một cách đồng bộ công tác GPMB, xử lý thấu đáo các kiến nghị, đề xuất và luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, hầu hết các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất đồng tình và nhất trí cao với chủ trương thực hiện các dự án cũng như cách làm và mức bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước.

Minh chứng rõ nét đó là việc thực hiện tốt công tác GPMB một số dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua huyện Thạch Hà với tuyến chính có chiều dài 18.17 km và hai tuyến nhánh tổng chiều dài gần 9km, có 2.204 hộ dân của 8 đơn vị bị ảnh hưởng, bao gồm: Việt Tiến, Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Nam Điền và Thị trấn Thạch Hà; diện tích đất thu hồi bồi thường 171.20 ha; 107 hộ tái định cư; kinh phí bồi thường hỗ trợ 419.674 triệu đồng. Dù khối

(Xem tiếp trang 31)



Biểu diễn Ca Trù. Ảnh: P.V

## HUYỆN NGHI XUÂN VỚI VIỆC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

BÙI VIỆT HÙNG

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

*Di sản văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi của văn hóa, thể hiện bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc và mỗi địa phương. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá của cha ông, góp phần to lớn vào việc xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.*

Huyện Nghi Xuân là một địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là miền “Địa linh nhân kiệt” với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đặc sắc như: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Trò Kiệu, lầy Kiệu, hát ru... và rất nhiều lễ hội

được tổ chức thường xuyên. Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Nghi Xuân đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, bảo tồn di sản văn hoá truyền thống trên địa bàn.

Về di sản vật thể, Nghi Xuân có 92 di tích được xếp hạng trên tổng số 666 di tích toàn tỉnh, chiếm 1/7 tổng số di tích của tỉnh đã được xếp hạng, trong đó có 01 Di tích cấp Quốc gia đặc biệt là Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và 08 di tích cấp Quốc gia. Về di sản phi vật thể của Nghi Xuân phải kể đến Ca Trù, Trò Kiệu, Dân ca Ví Dặm và các lễ Hội dân gian. Công tác quản lý, tổ chức

lễ hội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của tỉnh. Việc tổ chức lễ hội được chú trọng cả về nội dung và hình thức, qua đó đã góp phần quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tư tưởng, tình cảm trong đời sống tinh thần của Nhân dân tạo sự phát triển chung của địa phương.

Theo số liệu điều tra đến năm 2023, toàn huyện Nghi Xuân có hơn 30 lễ hội được tổ chức hàng năm, nhiều lễ hội được phục dựng cả về quy mô và tính chất, vừa giữ được nét văn hóa đặc trưng riêng nhưng cũng là nơi giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của ông cha ta để lại như: Lễ Hội cầu ngư Làng Cam Lâm, Lễ hội đánh cá Vực - Rào xã Xuân Viên; Lễ giỗ đền Thánh Mẫu ở Xuân Lam; Lễ hội đền Chợ Củi; Lễ hội trò Sỹ - Nông - Công - Thương - Ngư ở Xuân Thành, Lễ hội Âm thực Nghi Xuân và các lễ hội tôn giáo... Đặc biệt, năm 2024, Lễ hội Cầu Ngư làng Cam Lâm, xã Xuân Liên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản Quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định giá trị của lễ hội, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Nghi Xuân đối với công tác bảo tồn và phát huy lễ hội trên địa bàn. Các lễ hội truyền thống trên địa bàn được duy trì và từng bước phục dựng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ của huyện phát triển.

Cùng với việc bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội, các giá trị di sản phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Trò Kiều, lầy Kiều, hát ru... ngay từ những năm 1995, huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo UBND xã Cổ

Đạm thành lập Câu lạc bộ Ca Trù Cổ Đạm với sự tham gia của 08 nghệ nhân thuộc lớp cuối cùng của giáo phường Cổ Đạm. Đến năm 1998, huyện đã tổ chức 01 cuộc hội thảo để khẳng định giá trị nghệ thuật Ca Trù nói chung, Ca Trù Cổ Đạm nói riêng. Sau hội thảo đã xuất bản Kỷ yếu Ca Trù Cổ Đạm để làm cơ sở cho việc bảo tồn loại hình di sản độc đáo này. Từ đó phong trào khôi phục Ca Trù được quan tâm, đã có 02 Câu lạc bộ Ca Trù trên địa bàn huyện Nghi Xuân được thành lập. Các Câu lạc bộ Ca Trù Nghi Xuân đã tham gia và giành nhiều cao tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn về Ca Trù toàn quốc và khu vực. Số lượng hội viên các CLB Ca Trù ngày càng tăng lên. Tháng 6 năm 2006, Bộ Văn hoá - Thông tin lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Ca Trù là di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu nhân loại. Từ đó đến nay, Ca Trù vẫn luôn được bảo tồn và không ngừng phát huy trở thành một di sản đặc sắc của Nghi Xuân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã có 04 CLB Ca Trù hoạt động thường xuyên, có 02 nghệ nhân được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Sau Ca Trù thì Trò Kiều cũng được khôi phục và phát huy. Việc khôi phục Trò Kiều khó khăn không kém gì Ca Trù, bởi vì kịch bản tam sao thất bản. Lớp nghệ nhân hiểu biết Trò Kiều thành thạo hầu như không còn, tất cả chỉ là nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của một số diễn viên, thuộc đội trò lớp cuối cùng cùng của các xã. Kịch bản phải nhờ đến những khán giả cao tuổi một thời đam mê Trò Kiều trong vùng nhớ lại. Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã có 02 CLB Trò Kiều của Thị trấn Tiên Điền và xã Cổ Đạm hoạt động khá hiệu quả, có 01 nghệ nhân được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Cùng với ca Trù và Trò Kiều thì Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cũng được huyện Nghi Xuân quan tâm, đầu tư bảo tồn và phát huy... Hiện nay, Dân Ca Ví, Giặm đã có mặt trong tất các chương trình văn hóa văn nghệ, hội thi, liên hoan, hội diễn của huyện. Các làn điệu gốc hát Giặm Thương, hát Khuyên, hát Tứ Hoa, Ké Lập Lờ, điệu Con Cóc... được sưu tầm và sử dụng nhiều. Từ năm 1995, huyện Nghi Xuân đã có chủ trương đưa Dân ca Ví Giặm vào học đường, từ đó cứ 2 năm 1 lần ngành giáo dục và đào tạo huyện tổ chức hội thi, hội diễn tiếng hát học đường, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích, lành mạnh cho học sinh toàn huyện. Phải nói rằng, các hội diễn văn nghệ quần chúng trên đất Nghi Xuân thật sự “đậm đà” màu sắc dân ca xứ Nghệ.

Hiện trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 219 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, gồm: 02 CLB Ca trù (Câu lạc bộ ca Trù Cổ Đạm, CLB Ca Trù Nguyễn Công Trứ), 02 CLB Trò kiều (CLB trò Kiều xã Xuân Liên và xã Tiên Điền), 17 CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, 149 Câu lạc bộ văn nghệ dân gian các thôn, tổ dân phố, 49 CLB các trường học. Công tác đào tạo đội ngũ kế cận cho thế hệ trẻ cũng được chú trọng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử. Ngoài ra, huyện Nghi Xuân đã mời các Nghệ nhân CLB Thái Hà (Hà Nội) về hướng dẫn, khôi phục điệu múa bài Bông và không gian hát thờ trong nghệ thuật diễn xướng Ca Trù. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nhằm để duy trì và phát huy các giá trị phi vật thể như: Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, chèo Kiều, Ca Trù, Sắc bùa, chèo Nghệ... cho đội ngũ thành viên CLB Dân ca ví dặm ở cơ sở, học sinh ở trường học trên địa bàn. Hàng tuần vào chiều thứ 3, thứ 5, tổ chức sinh hoạt

và truyền dạy bộ môn Ca Trù cho các hạt nhân yêu thích trên địa bàn toàn huyện và du khách thập phương. Hiện trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 07 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, 01 Nghệ nhân Nhân dân.

Để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn, huyện Nghi Xuân tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trước hết có các cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa; tiếp tục mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở về lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với khai thác phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bằng việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật Di sản văn hóa đến từng người, từng gia đình, trường học để có thêm những nhận thức sâu sắc về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân... Chỉ có như vậy mới bảo tồn và phát huy được những giá trị di sản cho hôm nay và mai sau./

**B.V.H**





Hạnh phúc gia đình. Ảnh: P.V

# THIỆNG LIÊNG HAI TIẾNG “GIA ĐÌNH”

HOÀNG NGÀ

***Từ ngàn đời nay, hai tiếng “gia đình” luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng, cao quý trong tâm hồn mỗi con người. Gia đình là nơi ta sinh ra, lớn lên, được che chở, yêu thương và nuôi dưỡng bởi những người thân yêu nhất. Nơi đây chính là bến đỗ bình yên sau mỗi giông tố cuộc đời, là nguồn động lực giúp ta vững bước trên con đường tương lai, để mỗi tâm hồn “Đi xa lại nhớ về, khổ đau càng muốn về”.***

***“Gia đình” - cội nguồn của hạnh phúc***

Bất kỳ ai cũng đều có một gia đình, dù giàu sang hay bần hàn, sung túc hay thiếu thốn. Gia đình là nơi ta cất tiếng khóc chào đời và được nuôi dưỡng bởi vòng tay ấm áp của cha mẹ, ông bà. Nơi đây, ta được ôm ấp, vỗ về, che chở khỏi những hiểm nguy của cuộc sống và được dạy dỗ những bài học quý giá về đạo đức, lối sống.

Tình yêu thương là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên trong gia đình lại với

nhau. Cha mẹ dành cho con cái tình yêu thương bao la, rộng lớn, hy sinh thầm lặng để con được hạnh phúc. Con cái yêu thương cha mẹ bằng sự kính trọng, hiếu thảo và luôn mong muốn cha mẹ được khỏe mạnh, bình an. Anh chị em yêu thương nhau bằng sự đùm bọc, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Gia đình chính là trường học đầu tiên của mỗi con người. Nơi đây, ta học được những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên dạy ta biết cách làm người, biết yêu thương, biết chia sẻ và biết trân trọng những gì mình đang có. Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, trở về nhà được quây quần bên gia đình là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Cùng nhau

chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, ta cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương.

Dù cuộc sống có khó khăn, thử thách đến đâu, ta cũng luôn có gia đình là chỗ dựa vững chắc. Ở đây, ta luôn được tin tưởng, động viên và tiếp thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Gia đình là bến đỗ bình yên để ta trở về sau những giông tố cuộc đời. “Thiên liêng hai tiếng gia đình” - Câu nói ấy luôn vang vọng trong tâm trí mỗi người con đất Việt. Gia đình là món quà vô giá mà mỗi người may mắn được nhận. Hãy trân trọng và gìn giữ tổ ấm của mình, bởi đó chính là nơi mang đến cho ta tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.

### **Xây dựng hệ giá trị gia đình trong thời đại mới**

Việc gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt chú trọng triển khai qua hệ thống chính sách, pháp luật để hướng tới các mục tiêu: Ấm no - Hạnh phúc - Tiến bộ - Văn minh. Mục tiêu này gắn chặt với việc phát triển hệ giá trị quốc gia, với khát vọng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình tháng 10/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: *“Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”*.

Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 04/5/2001, Thủ tướng ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt

Nam. Quyết định nhấn mạnh đến vai trò của gia đình cũng như những trách nhiệm của các cán bộ ngành, các cấp và toàn thể xã hội xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gia đình, xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng ở từng thời kỳ đều nhấn mạnh đến vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi ý xây dựng hệ giá trị gia đình gồm một số thành tố: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng đều nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Trong thời kỳ mới, bên cạnh những nét đẹp truyền thống (hòa thuận, chung thủy, tình nghĩa, lòng yêu thương và hy sinh cho con cái, tôn trọng và hiếu lễ với cha mẹ, anh em...), thì hệ giá trị gia đình Việt Nam đang có cơ hội tiếp nhận các thành tố từ bên ngoài theo quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Do vậy, việc xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ hiện nay cũng không ít thách thức.

Để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và giữ gìn sự thiêng liêng của hai tiếng “gia đình” trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh tập trung xây dựng những giá trị tinh thần là tổ ấm của mỗi người, cần tập trung xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, mạnh về kinh tế; duy trì sự tôn trọng

và bình đẳng trong mỗi gia đình. Mỗi thành viên cần phải gắn kết, chia sẻ cùng nhau. Không chỉ trên “thế giới ảo” của Zalo, Facebook... mà cần thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng nhau mỗi ngày qua những việc làm thiết thực.

Năm 2024, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 lấy chủ đề là “*Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng*”. Để hiện thực hóa các mục tiêu mỗi người dân, mỗi gia đình được “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ tất cả các giải pháp, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí của gia đình đối với sự phát triển của mỗi con người cũng như của quốc gia, dân tộc.

Các cấp, ngành, địa phương cần đổi mới và hoàn thiện việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kết hợp với nhà trường và xã hội. Phát huy vai trò bảo tồn, nuôi dưỡng, lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hoá của dân tộc từ gia đình, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hun đúc ý chí tinh thần dân tộc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng gắn với các phong trào thi đua sôi nổi, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình để các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của gia đình.

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030, trong đó chú trọng giữ gìn, phát triển các giá trị gia đình. Các chính sách xây dựng, phát triển gia đình cần được lồng ghép trong những chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các chương trình mục tiêu quốc gia./.

H.N

## NGƯỜI DÂN ĐỒNG THUẬN... (Tiếp theo trang 25)

lượng GPMB lớn, phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, giải đáp kịp thời các kiến nghị của hộ dân bị ảnh hưởng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án của Thạch Hà đạt những kết quả tích cực. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc bàn giao 99,6% mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP) lũy kế thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 191,9ha; giá trị bồi thường 230,1 tỷ đồng; số hộ bị ảnh hưởng 679 hộ gia đình, cá nhân. Đã thu hồi bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi quy hoạch đạt 99,3% diện tích phải GPMB. Một dự án mà công tác GPMB đạt tiến độ “thần tốc”, nhân dân đồng thuận rất cao và chờ đợi “Ngày hội khởi công”.

Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Thạch Hà với chiều dài 12,035km, có 04 xã bị ảnh hưởng, bao gồm: Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Xuân, Nam Điền. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 34,1ha. Có 57 hộ và 3 tổ chức có đất bị ảnh hưởng, gồm đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Hiện đã chi trả hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho BQL dự án và nhà đầu tư.

Chủ trương đúng đắn, cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo kịp thời, sâu sát, với những cách làm hay, sáng tạo; đổi mới công tác dân vận, tuyên truyền đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từng bước tháo gỡ “nút thắt” trong GPMB, góp phần triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững./.

N.V.K



Hoạt động ngoại khóa tại trường THPT Hương Khê với chuyên đề: Tuyên truyền phòng chống đuối nước. Ảnh: PV

## VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ ĐỂ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM

HOÀNG SAM

*Mới vào đầu mùa hè nhưng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, mỗi vụ việc đi qua đều để lại những nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội. Để phòng chống đuối nước có hiệu quả, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình.*

**N**gày 14/4 vừa qua, em L.T.Đ (14 tuổi) ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn cùng 2 người bạn vào khu vực đập Cây Trường (xã Quang Diệm) để câu cá. Do thời tiết nắng nóng, Đ. nhảy xuống đập để tắm và bị đuối nước

dẫn đến tử vong. Trước đó không lâu, tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của 2 em học sinh học lớp 6A, Trường THCS Hàm Nghi...

Theo thống kê, bình quân mỗi năm cả nước có gần 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Tại Hà Tĩnh, năm 2022, trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn đuối nước làm 18 trẻ em tử vong; năm 2023 là 21 vụ với 17 trẻ em tử vong. Riêng từ đầu năm 2024 tới nay đã có 6 vụ tai nạn đuối nước, làm 8 em học sinh tử vong. Đây là hồi

chuông cảnh báo cho các nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội về nguy hiểm của tai nạn đuối nước.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước trẻ em là do các em không biết bơi và chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhận thức của các em còn non dại, lại thiếu biện pháp giáo dục, quản lý đồng bộ từ gia đình, nhà trường cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng tình trạng đuối nước ở trẻ em. Trên thực tế, lứa tuổi học sinh, trẻ em là lứa tuổi hiếu động, ham chơi, ưa mạo hiểm nên thường trốn gia đình đi tắm, để được đùa nghịch ở sông, suối, ao, hồ, thậm chí những địa điểm thường xuyên xảy ra đuối nước.

Án họa đuối nước vẫn luôn chực chờ, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc phòng ngừa từ sớm là giải pháp cấp bách để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn do đuối nước gây nên. Qua tìm hiểu cho thấy, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang lồng ghép các kiến thức phòng chống đuối nước vào các tiết học; tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng cho học sinh; giáo viên nhắc nhở, răn đe các em không được rủ nhau đi tắm sông, suối sau mỗi buổi học; giao các bạn giám sát lẫn nhau đến khi về nhà... Các địa phương cũng đang khẩn trương “phổ cập” dạy bơi từ nguồn lực xã hội hóa.

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Hiện nay, các phòng ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn ở Hương Khê đang tổ chức rà soát số trẻ chưa biết bơi để bố trí dạy bơi cho các em trong mùa hè. Trước đó, trong 3 năm qua, toàn huyện đã có trên 8.200 trẻ em được học bơi, biết bơi. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, việc

*xây dựng bể bơi ở các địa phương được xã hội hóa hoàn toàn, việc dạy bơi sẽ do các tình nguyện viên đảm nhận. Bơi vậy, trẻ em ở Hương Khê vẫn sẽ được học bơi hoàn toàn miễn phí. Trong năm 2024 này, huyện đề ra mục tiêu mở 300 lớp dạy bơi cho khoảng 4.000 trẻ em biết bơi an toàn trong môi trường nước”.*

Bên cạnh công tác dạy bơi, các địa phương ở Hà Tĩnh cũng đang tăng cường các biện pháp hữu hiệu khác. Đồng chí Nguyễn Việt Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Giải pháp căn cơ, lâu dài là chúng tôi sẽ phối hợp với các cấp, ngành triển khai các lớp dạy bơi, học bơi cho trẻ em; tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước. Đồng thời tích cực huy động nguồn lực xây dựng bể bơi di động nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác dạy, học bơi. Chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên các địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cắm biển cảnh báo nguy hiểm, trang bị hệ thống loa tự động cảnh báo đuối nước, trang bị áo phao... Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức đoàn cơ sở tạo các sân chơi, trò lành mạnh khi tiếp nhận đội viên, đoàn viên sinh hoạt hè; hạn chế tối đa tình trạng các em đến chơi, tắm tại các đê điều, ao hồ, sông, suối, những nơi có nguồn nước sâu chảy xiết...”.

Để không còn những tiếng khóc đau thương trong vô vọng, không còn không khí tang thương do các vụ tai nạn đuối nước gây ra..., bên cạnh nỗ lực của chính quyền và các đoàn thể, rất cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường, trong thực hiện các giải pháp để ngăn chặn tai nạn đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng và kỳ nghỉ hè của học sinh./.

**H.S**

## Đất liền và biển

DUONG THẾ VÔ

Đất nước mấy ngàn năm dựng nước  
 Đất và biển như anh em ruột thịt  
 Đất nhói đau biển cũng nhói đau  
 Không phải ngẫu nhiên mà thế giới kính nể  
*Việt Nam đâu*  
 Một đất nước chẳng ngại ngàn gian khổ  
 Khi bình yên người dân hiền như cành cây  
*ngọn cỏ*  
 Khi Tổ quốc lâm nguy ai cũng hoá anh hùng  
 Có đất nước nào như đất nước tôi không?  
 Xem cái chết bình thường chẳng sợ  
 Ông hy sinh  
 Cha hy sinh  
 Con nghe theo sự mách bảo con tìm  
 Lại lên đường đi giữ đất  
 Tổ quốc có khi vinh khi nhục  
 Nhưng không đời nào khuất phục những dã tâm  
 Giặc ngoại bang khoe khoang nói rằng  
 Việt Nam là nước bé  
 “Đánh Việt Nam quá dễ”  
 Thế mà chúng lại thua đau  
 Chiếm đất không được  
 Chúng âm mưu toan tính biển sâu  
 Nhưng chúng đã nhầm  
 Bởi đâu nơi đâu  
 Dòng máu Việt vẫn ngời ngời sắc đỏ  
 Dầu có hy sinh ngàn lần như thế  
 Lớp trước ngã xuống lớp sau lại đứng lên  
 Ông dạy cha  
 Cha dạy con  
 Mãi mãi chẳng nào quên.

## Hà Tĩnh

MAI THANH HẢI

Bắc dòng Lam mát rượi  
 Nam đèo Ngang chắn trời  
 Đông đại dương sóng dựng  
 Tây Trường Sơn, Giăng Màn.  
 Núi ngang, sông không chịu dọc  
 Quê mình mưa nắng đầy vơi.  
 Mùa hạ nắng cong đòn gánh  
 Gió Lào thổi rạc bờ tre  
 Qua trường nứt bàn chân mẹ  
 Đường cày uốn còng lưng cha.  
 Bão đông đến từ hai phía  
 Nắng mưa rét buốt quen rồi  
 Sỏi đá chưng thành vàng ngọc  
 Ông Nghè, ông Cống vinh quy.

Tên gọi Cầu Cày, Cầu Phủ  
 Cầu Treo, Bãi Vọt, dốc Voi  
 Mới nghe biết là vật vạ  
 Hồn quê gắn với tên làng.

Nơi đây đất cày đá sỏi  
 Ai đi xa cũng nhớ về  
 Núi Hồng, sông La vẫn gọi  
 Ai về bên bên Tam Soa?

Đất khô cằn để có những văn nhân  
 Gió Lào thổi hun đúc người trượng nghĩa  
 Dân quê mình xưa nay vốn thế  
 Tính cách gàn đồ Nghệ khó thay./.

## Đây là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh

TRẦN VŨ THÌN

Tiếng Hà Tĩnh mới nghe sao nặng nặng  
 Nghe nhiều rồi lòng thương nhớ khôn người  
 Đây là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh  
 “Em nói, tôi nghe, tiếng lẫn lời...”

Tôi theo em ngược dòng lịch sử  
 Mỗi miền quê một sự tích anh hùng  
 Hồng Lĩnh, Đèo Ngang, La Giang, Ngàn Phố  
 Triệu tâm lòng hướng về một quê chung

Thương nhớ lắm những trưa hè nắng gắt  
 Người nông dân áo ướt đầm mồ hôi  
 Bên bi kiến gan thay trời đổi đất  
 Cho mùa về phơi phới những niềm vui

Thương nhớ lắm người dân miền ngược  
 Nhận đất khoán rừng tỉnh chuyên làm ăn  
 Những ngư dân vùng biển ngang, biển dọc  
 Đi lên từ vất vả khó khăn

Ôi Hà Tĩnh âm no đang mở cửa  
 Nhớ công ai lo chuyển vụ, xoay mùa  
 Chắp niềm vui cho những thiên phóng sự  
 Trong bóng trầm tiếng em đọc say sưa

Tiếng Hà Tĩnh sao thân thương đến vậy  
 “Tạm biệt” rồi mà vẫn cứ âm vang  
 Vẫn cứ muốn được nghe và được thấy  
 Một miền quê, muối mặn, cay gừng

Tôi đón nhận niềm tin từ cánh sóng  
 Như tình yêu không giới hạn đêm ngày  
 “Đây là Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh!”  
 Mỗi lần nghe mỗi lần lại thêm say.



Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

## “TRUYỆN KIỀU” TỪ MỘT KIỆT TÁC VĂN HỌC BƯỚC VÀO VŨ ĐÀI CHÍNH TRỊ VIỆT - MỸ

THÁI VĂN SINH

Năm 1968, sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, nhân sự kiện lính Mỹ tìm thấy một cuốn *Truyện Kiều* trong túi áo một chiến sỹ trẻ của ta vừa ngã xuống, tạp chí *The Washingtonian* (Người Washington) số 04 đăng bài viết “*Một tài liệu ly kỳ vừa bắt được tiết lộ tinh thần của địch*”. Trong bài viết có hình Tổng thống Johnson dùng để minh họa với lời chú thích: “*Giả như Tổng thống Johnson đã đọc Truyện Kiều thì chắc chắn đã không phải lâm vào tình trạng rắc rối như ngày nay*”<sup>(1)</sup>.

Sau năm 1975 đến nay đã có ba Tổng thống và một Phó Tổng thống Mỹ sử dụng những câu thơ trong *Truyện Kiều* để chuyển tải thông điệp về mối quan hệ bang giao của hai nước Việt - Mỹ. *Truyện Kiều* từ một kiệt tác văn học đã bước vào bước vào vũ đài chính trị qua những lần lẩy Kiều của các chính khách Mỹ.

Đầu tiên là Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ đến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2000. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Mỹ tới Việt Nam sau một phần tư thế kỷ chấm dứt chiến tranh.

Tại buổi chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì, Bill Clinton đã lẩy 2 câu Kiều:

“*Sen tàn cúc lại nở hoa,*

*Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân*”

Đây là câu thơ số 1795 và 1796 của *Truyện Kiều*. Bill Clinton đã “lẩy”, “vận” câu thơ vào quan hệ bang giao Việt - Mỹ và giải mã ý nghĩa muốn nói từ hai câu thơ, khẳng định và hy vọng về sự phát triển của quan hệ giữa hai nước: “*Nay những ký ức băng giá về quá khứ đã bắt đầu tan. Những phác thảo của một tương lai ấm áp chung đã bắt đầu hình thành. Cùng nhau, chúng ta hãy tận hưởng mùa xuân mới này*”<sup>(2)</sup>.

Chuyến thăm của Bill Clinton, như chính ý nghĩa ông muốn nói từ câu Kiều, đánh dấu khởi đầu mới trong quan hệ Việt - Mỹ: thời cuộc đã thay đổi, chiến tranh đã đi qua, những chương buồn trong quan hệ giữa hai nước cũng đã qua, trước vận hội mới đang đến, hai quốc gia cùng hướng tới, cùng xây dựng và cùng tận hưởng một tương lai tươi sáng. Một sự chia sẻ, cam kết gắn bó, thân tình, dù rằng trong mong ước nhiều hơn là hiện thực.

13 năm sau, phát biểu của ông đã trở thành một phần trong hồ sơ đề nghị vinh danh Nguyễn Du, được Việt Nam gửi lên UNESCO... Ban soạn thảo hồ sơ đã dẫn lại lần lượt Kiều của nguyên Tổng thống Mỹ như một minh chứng tiêu biểu cho tầm ảnh hưởng Đông Tây của tác phẩm này.

Lần thứ hai, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lấy hai câu Kiều trong dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ vào tháng 7 năm 2015. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ. Đây là kết quả tích cực sau 20 năm hai quốc gia bình thường hóa quan hệ. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng: *“Có lẽ cách đây 20 năm không ai có thể hình dung được rằng hôm nay, tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng lại có cuộc gặp rất thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ. Từ hai nước “cựu thù”, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn, rồi đối tác toàn diện và trong tương lai mối quan hệ đó sẽ còn phát triển tốt hơn nữa. Có được điều này là nhờ tầm nhìn chiến lược, nhờ sự cố gắng của lãnh đạo hai nước, đồng thời có sự ủng hộ to lớn của nhân dân vì quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ phù hợp với lợi ích của nhân dân, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới hiện nay. Đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và cùng nhau thịnh vượng”*<sup>(3)</sup>.

Trong tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lấy câu thơ 3121 và 3122, đoạn Kim - Kiều tái hợp, rất phù hợp với quan hệ song phương Việt - Mỹ hiện tại:

*“Trời còn để có hôm nay,*

*Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”*.

Về ngữ nghĩa của hai câu Kiều này, Giáo sư Đào Duy Anh giải thích: *“Tan sương đầu ngõ: Liên hệ với câu Hoa tàn mà lại thêm tươi ở dưới, tan sương đầu ngõ nghĩa là trừ hết sương lạnh khiến hoa (hoa trồng ở đầu ngõ vườn) đã tàn vì sương mà lại được tươi lại (...). Vén mây giữa trời: Liên hệ với câu 3124: Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa. Vén mây giữa trời nghĩa là tan mây ở giữa trời cho nên mặt trăng lại được sáng lại, khiến nó tuy đã là trăng tàn mà vẫn còn sáng hơn trăng rằm mà bị mây che”*...

“Vận vào” chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai câu thơ Kiều mà Joe Biden lấy đã có thêm những lớp nghĩa khác: lịch sử đã có những khúc rẽ, vận hội mới tươi sáng đã đến, hai quốc gia đã và tiếp tục vượt qua những rào cản, thách thức. Giờ là lúc “sương tan đầu ngõ”, là lúc “vén mây giữa trời”, làm tan sương mờ hơi lạnh và mây mù đã phủ bóng lên quan hệ hai nước, để bầu trời quang, rộng mở, ấm áp, vì một triển vọng tương lai tốt đẹp.

Lần thứ ba, Tổng thống Mỹ thứ 44, Barack Obama lấy Kiều trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Lần này ông Barack Obama xác định: *“Là Tổng thống Mỹ, tôi muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương. Với mối quan hệ đối tác toàn diện mới, Chính phủ hai nước đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Và thông qua chuyến thăm này, chúng ta đã tạo dựng nên mong vãng chắc hơn cho những thập kỷ tới. Với việc mối quan hệ lâu dài giữa hai nước từ thời Tổng thống Thomas Jefferson 200 năm trước và đã trải qua rất nhiều nỗ lực để có ngày hôm nay, thời điểm chúng ta có thể nói những điều tưởng như không thể tưởng tượng nổi”*<sup>(4)</sup>.

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước hơn hai nghìn người, Barak Obama đã lấy thơ Kiều:

*“Rằng trăm năm cũng từ đây,*

*Của tin gọi một chút này làm ghi”*<sup>(5)</sup>



Câu thơ 355 và 356 của *Truyện Kiều*, đoạn Kim - Kiều gặp gỡ, đoạn đẹp nhất, trong sáng nhất, nên thơ nhất của Thúy Kiều và Kim Trọng! Đã qua những thời khắc “giữ ý rứt rề”, “*Lần lữa ai biết hãy còn hôm nay*”. Đã qua những suy tư: “*Thiệt đây mà có ích gì đến ai*”. Đẽ ròi “*Trăm năm cũng từ đây*” vừa là ghi trước trời đất thời khắc gắn bó này, vừa là duyên trời định đôi lứa gắn bó trọn đời từ đây. “*Của tin gọi một chút này làm ghi*”. Kỷ vật nhỏ nhưng nguyện thề trong đó rất lớn, rất thiêng liêng!

Lần thứ tư, Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden lấy kiều khi đến Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện. Lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ, đó là các đời Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam.

Chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại chung của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ, chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam.

Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư tháng 02/1946 gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ.

Trong chuyến thăm này, phát biểu đáp từ tại chiêu đãi, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhắc đến hai câu Kiều 1884 và 1885:

*“Vinh hoa bõ lúc phong trần  
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày”*

và cho rằng: “*Đây là ngày chúng ta có thể cảm nhận được vinh hoa và ám áp của những cơ hội vô hạn mở ra trước chúng ta*”.

Hai câu Kiều mà Tổng thống Joe Biden lấy đã gây chú ý không chỉ với dư luận hai nước mà với cả cộng đồng quốc tế. Trong *Truyện Kiều*, “*Vinh hoa bõ lúc phong trần/Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày*” là lúc Từ Hải chiến thắng trở về đón Thúy Kiều quay lại dinh để mở tiệc ăn mừng. “*Vinh hoa*” là vẻ vang, sung sướng còn “*phong trần*” là gió bụi, vất vả. Tức là Từ Hải - Thúy Kiều tận hưởng sự sung sướng vẻ vang cho bù những ngày gian truân vất vả. Mỗi tình giữa hai người càng thêm thắm, thêm tươi, thêm trẻ.

“*Vinh hoa bõ lúc phong trần/Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày*”. Tổng thống Joe Biden thật là tinh tế khi dùng hai câu này để nói về sự thăng hoa trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau một chặng đường dài 30 năm vượt qua bao gian khó để đi đến xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững để cùng tiến lên phía trước, cùng đối phó với những thách thức, cùng nhau đón nhận tương lai của hai nước.

Trong 23 năm qua ba đời Tổng thống và một Phó Tổng thống Mỹ đã bốn lần dùng Kiều để diễn đạt mối quan hệ Việt - Mỹ. Những câu thơ Kiều do các chính khách Mỹ lấy tuy chưa phải là những câu hay nhất của *Truyện Kiều* nhưng đã được sử dụng phù hợp, sinh động, đặc địa trong các bối cảnh ngoại giao cụ thể của hai quốc gia ở các thời điểm khác nhau, giống như viên ngọc lớn trên đỉnh chiếc vương miện./.

T.V.S

<sup>(1)</sup> Phan Tử Phùng, *Truyện Kiều Khảo-Chú-Bình*, NXB Lao Động, Hà Nội 2015, tr 52.

<sup>(2)</sup> <https://laodong.vn/archived/bai-dien-van-tuyet-voi-cua-tong-thong-clinton-khi-tham-ha-noi-nam-2000-679006>. ldo.

<sup>(3)</sup> <https://hatinh.dcs.vn/thong-tin-tu-tuong-so-30-thang-82015/news/gac-lai-qua-khu-vuot-qua-khac-nghiet-phat-huy-tuong-dong-huong-toi-tuong-lai.html>.

<sup>(4), (5)</sup> <https://vov.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-tong-thong-obama-tai-trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia-513962.vov>.



Lãnh đạo huyện Nghi Xuân gặp các cán bộ, phóng viên nghỉ hưu của Báo Hà Tĩnh trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 4 năm 2024

## TÂM SỰ NGHỀ BÁO:

# NGHỈ HƯU LÀ BẮT ĐẦU MỘT HÀNH TRÌNH MỚI

BÙI MINH HUỆ

**H**iện nay ở Hà Tĩnh, có rất nhiều nhà báo, cộng tác viên (CTV) báo chí đã quên cả tuổi tác, say mê công hiến, tiếp tục đóng góp cho nền báo chí cách mạng. Tôi là một người trong số đó.

Với nhiều người, việc đến tuổi nghỉ hưu nghĩa là đánh dấu kết thúc quãng thời gian làm việc trong một cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, như người ta hay nói là “về vườn” an trí, nghỉ ngơi tuổi già. Nhưng với các nhà báo được trui rèn trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, sức khỏe còn tốt, kinh nghiệm dồi dào cộng với niềm đam mê nghề nghiệp còn cháy bỏng, họ đã không cho phép mình nghỉ ngơi mà nối tiếp chặng đường hoạt động báo chí dưới nhiều phương thức khác nhau.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiến là một điển hình. Là Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh, từ khi nghỉ hưu đến nay đã 20 năm, ông làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và công luận khu vực Bắc miền Trung. Bạn đọc cả nước và Hà Tĩnh vẫn đều đặn đọc được nhiều bài viết của ông trên Báo Nhà báo và công luận, Báo Hà Tĩnh và một số tờ báo khác. Ông còn nhận được nhiều giải thưởng cao

trong các giải báo chí Hà Tĩnh và của Trung ương. Nhân quan chính trị nhạy bén, góc nhìn báo chí sắc sảo, ông là người gợi mở nhiều vấn đề để các đồng nghiệp trẻ quan tâm và là tấm gương để tôi học tập.

Cùng với nhà báo Khắc Hiến là các nhà báo: Duy Thảo (Nguyên Trưởng văn phòng đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc miền Trung), Nguyễn Sĩ Đại (Nguyên Phó ban Nhân dân cuối tuần, Báo Nhân Dân), Phan Trung Thành (Nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh), Phan Thế Cải (Báo Hà Tĩnh), Anh Bình (Nguyên Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Bắc miền Trung), Phan Trung Hiếu (Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh) .v.v. Họ là những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng” của Đảng luôn khắc sâu lời dạy của Bác: “Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”. Chính vì vậy, nghỉ hưu với họ chỉ là kết thúc một chặng đường và bắt đầu bước chân vào một chặng đường mới. Mỗi người một mảng đề tài, một cách viết khác nhau

nhưng điểm chung của họ là tư duy nhạy bén của người làm báo luôn bám sát thực tiễn đời sống, công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Hà Tĩnh. Cùng với viết báo, họ còn sáng tác văn, thơ, diễn hình như nhà báo Phan Thế Cải, nhà văn nhà báo Phan Trung Hiếu. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại còn viết nhiều kịch bản về Ngã Ba Đồng Lộc. Nhà báo Phan Trung Thành bên cạnh viết báo còn tham gia nghiên cứu văn hóa, sưu tầm những chuyện kể danh nhân, chuyện kể về Bác Hồ. Nhiếp ảnh gia Sĩ Ngọ là cộng tác viên ảnh của Báo Hà Tĩnh và Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Hà Tĩnh, người làm báo hơn nửa thế kỷ. Những tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên quê hương Hà Tĩnh của ông vẫn còn nguyên giá trị với thời gian. Hiện nay ông vẫn tiếp tục sáng tác và gửi ảnh cho các báo, tạp chí.

Sau 27 năm gắn bó với tờ báo tỉnh nhà (5 năm là cộng tác viên, 22 năm là phóng viên, biên tập viên, phó, trưởng phòng, Phó Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh), tháng 12 năm 2019 tôi được nghỉ hưu. Nhưng với tôi, sự kiện ấy chỉ có ý nghĩa là thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ đó đến nay, tôi chưa có một ngày ngơi nghỉ công việc viết và biên tập. Được Ban biên tập Báo Hà Tĩnh tạo điều kiện, các cán bộ phóng viên quý mến, tin tưởng, tôi tiếp tục làm hợp đồng biên tập viên - phóng viên của Báo, tham gia biên tập và tổ chức sản xuất các số báo *Hà Tĩnh cuối tuần*, viết các bài viết trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, chính trị - xã hội.

Vượt lên những khó khăn của người phụ nữ lúc đã ở quãng 55-60 tuổi, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm đề tài, ngày đêm trăn trở trước những trang viết, bức hình, những tư liệu lịch sử, văn hóa. Niềm đam mê chưa cạn, luôn có ý thức học hỏi cái mới, lại được tiếp tục hoạt động trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, tôi đã cùng nhóm phóng viên *Hà Tĩnh cuối tuần* lên rừng xuống biển, đi các vùng quê trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm những giá trị văn hóa quý giá của cha ông để lại, gặt gở nhiều con người đã làm giàu đẹp nên văn hóa Việt Nam, văn hóa Hà Tĩnh. Thật lạ là mỗi khi được đi thực tế, gặt gở những nhân vật, niềm vui dâng trào, tôi bỗng trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, ghi chép, chụp ảnh, cùng các đồng nghiệp trẻ tác nghiệp... Những lúc ấy, tôi

không thấy mình già đi. Tháng 01 năm 2021, tôi cùng đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vượt qua lòng hồ Ngàn Trươi trong giá lạnh, phải choàng cả ni lông và áo phao trên người để đến với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang. Sau đó tôi lại cùng đoàn công tác Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đi thực tế các đồn: Vũng Áng, Đèo Ngang. Tại cảng Vũng Áng, thấy tôi nhanh nhẹn đi lại tìm góc chụp ảnh, CTV Thế Mạnh nói: “Sao chị đi nhanh vậy? Em không ngờ đấy!”. Tôi nói: “Chị vào việc là thế đó em ạ!”

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi và nhóm PV-BTV *Hà Tĩnh cuối tuần*: Mai Thủy, Anh Hoài, Thiên Vỹ và CTV Thái Văn Sinh đã thực hiện chùm bài 5 kỳ: “*Nhân lên “sức mạnh mềm” văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh*”. Chùm bài đã đạt giải C giải báo chí Quốc gia năm 2022, trao giải vào tháng 6/2023. Nhiều bạn đồng nghiệp đùa tôi: Về hưu mới được nhận giải quốc gia, vì khi đương chức, tôi chỉ mới được giải các bộ, ngành Trung ương và giải của tỉnh hàng năm. Kết quả ấy có công của cả tập thể và sự đóng góp của cá nhân tôi.

Bạn bè tôi nhiều người nói: nghỉ hưu thì nghỉ làm đi cho khỏe bạn ạ, đi chơi đây đó, vui với con cháu. Nhưng niềm đam mê đã kéo tôi vào những cuốn sách, những trang viết, những chuyến đi thực tế. Tôi thâm cảm ơn mẹ tôi đã chịu mưa nắng cơ hàn, bóp bụng nuôi tôi ăn học và vì thế tôi phải phát huy “vốn chữ” mà mẹ cha, thầy cô đã cho. Tôi thâm cảm ơn các đồng nghiệp Báo Hà Tĩnh đã chưa bao giờ coi tôi là người đã “về vườn”, luôn vui vẻ chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề cùng tôi. Tôi thâm cảm ơn bạn đọc xa gần. Mỗi lúc ai đó nói: “đã đọc bài của em (của chị), rất hay, rất ý nghĩa”, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi thâm cảm ơn những người trong gia đình, bạn bè vì luôn động viên, ủng hộ tôi tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến.

Chặng đường phía trước của tôi vẫn còn nhiều việc đang phải làm, nhiều dự định phải hoàn tất. Sẽ phải vất vả, nhọc nhằn, nhưng chắc chắn hứa hẹn nhiều niềm vui, tôi tin thế!

**B.M.H**



Việt Nam xác định, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước. Ảnh: PV

## HRW LẠI TIẾP TỤC LUẬN ĐIỀU XUYỀN TẠC VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

THANH NGÀ

*Vừa qua, sau khi các đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước liên tục bị bắt thì tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục xuyên tạc vu khống cho Việt Nam đàn áp người bất đồng chính kiến, cho rằng chính quyền Việt Nam vi phạm các điều khoản về hoạt động quyền, bắt bớ, đàn áp những người vô tội đang thực hiện những quyền căn bản tự do ngôn luận của mình...*

**T**hời gian gần đây, lợi dụng việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Sang (quê quán xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 và liên tiếp trước đó là việc Cơ quan

An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành bắt tạm giam các đối tượng chống đối, chống phá Đảng, Nhà nước như Nguyễn Chí Tuyền (50 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Vũ Bình (56 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Việt Khánh (SN 1983, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)... Tổ chức HRW lại tiếp tục những luận điệu bôi nhọ, hạ uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, tuyên truyền những thông tin, nhận định, đánh giá sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Tổ chức này còn lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ Điều 117 Bộ luật Hình sự, cùng với các điều khoản khác. Tổ chức này cho rằng các điều luật hà khắc này được chính quyền Việt Nam lợi dụng để trấn áp những tiếng nói bất đồng, những người chỉ trích chính phủ hoặc ủng hộ các

nhà hoạt động “dân chủ” nhân quyền mà Cơ quan Công an Việt Nam đã bắt gần đây và trước đó.

Cần khẳng định từ trước đến nay những đối tượng bị bắt có nhiều thành phần, trong đó có cả những người từng là cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, có tầm ảnh hưởng nhất định... tuy nhiên do suy thoái, biến chất theo thời gian nên họ đã quay lưng lại với Đảng, dân tộc và Nhân dân. Trên mạng xã hội, những đối tượng này đã phát tán, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, kích động, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ Hồ Chí Minh, chế độ và cô sụy, vu cáo chính quyền bắt, xử lý vô tội cho các đối tượng phản động, chống đối. Không những thế các đối tượng này còn cấu kết với các đối tượng trong và ngoài nước, liên tiếp đăng tải nhiều bài viết kích động, vu cáo Đảng, Nhà nước trong điều hành lãnh đạo đất nước, xử lý các vấn đề liên quan kinh tế, xã hội, ca ngợi chế độ cũ “Việt Nam Cộng hòa”, ca ngợi Ngô Đình Diệm (có Tổng thống “Việt Nam Cộng hòa”), so sánh, bôi xấu chế độ... gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Với những tài liệu, chứng cứ Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập, thì đây là những đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, không phải là những người yêu nước như HRW đã rêu rao. Những kẻ tích cực tham gia các hội, nhóm, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các hành vi, hoạt động viết bài, đăng tải các nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, cô sụy các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự yên bình, ổn định của đất nước như vậy có phải là người yêu nước hay không hay thực chất chỉ là những kẻ phá nước? Hoặc là mượn danh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền để cấu kết, lôi kéo thực hiện những hoạt động chống phá, gây rối?

Hiến pháp nước ta đã quy định rõ: “*Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp*

*và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng*”. Như vậy, với việc lực lượng Công an bắt và khởi tố các đối tượng nói trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thiết nghĩ HRW là một tổ chức chuyên hoạt động về nhân quyền nhưng những gì HRW đang thực hiện lại đi ngược hoàn toàn với mục đích được đưa ra. Thường xuyên tuyên truyền những thông tin, nhận định, đánh giá sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Hành động của HRW thể hiện rõ cái nhìn thiếu thiện cảm, thiếu khách quan đối với chế độ, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Không chỉ riêng Việt Nam, HRW cũng có những đánh giá sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền của nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Không khó để nhận thấy HRW luôn giữ một thái độ hằn học, thiếu thiện cảm. Núp dưới vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền” HRW đã tiến hành trợ sức, tung hô, phô trương thanh thế cho các “con rối dân chủ”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà đấu tranh” trong nước như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng, Nguyễn Lâm Thắng... Đồng thời, HRW cũng là đạo diễn của cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Hellman/Hammet” lố bịch để trao cho những kẻ có “thành tích” chống phá đất nước nổi cộm như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Bắc Truyển...

Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc, vu cáo nước ta vi phạm nhân quyền như bôn cũ soạn lại, đều nằm trong âm mưu muốn chống phá Việt Nam, cố tình lợi dụng quyền tự do, dân chủ để làm tổn hại lợi ích của Nhà nước. Đó không phải là đánh giá khách quan, chân thực. Mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin không chính thống xuyên tạc việc bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam. Thành tựu về nhân quyền mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm từ trước đến nay được xem là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc này.../.

T.N

## TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2024

### 1. Cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới cần trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Ngày 09/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 144-QĐ/TW, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Quy định nêu rõ:

- Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tôn trọng, tin tưởng, gắn gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh.

Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, cũng là yêu cầu được Bộ Chính trị đặt ra.

- **Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập**, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng; tục hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên cần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

- **Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư**, Bộ Chính trị nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm, dẫn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

Đặc biệt, theo Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên cần trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ

nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên cần trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên cần nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực.

Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng; thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín", theo Bộ Chính trị.

- Cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời, cán bộ, đảng viên được quán triệt cần khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác; nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm.

### 2. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy đầu tư công; tập trung nguồn lực bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Nhà nước, các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, các công trình có tính thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội liên vùng, nhà ở xã hội; nghiên cứu phát hành trái phiếu, huy động mọi nguồn lực xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư vào các công trình, dự án hạ tầng, trước mắt cần huy động ngay khoảng 100 nghìn tỷ đồng phục vụ các dự án trong giai đoạn 2021-2025; tập trung vốn cho các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội...

Về điều hành thị trường vàng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động triển khai ngay các công cụ, giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng phù hợp, kịp thời và hiệu quả hơn nữa; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; kiểm tra, giám sát, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng tại các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thâm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định...

### 3. Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Ngày 07/5/2024, tại Trụ sở Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sĩ), Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo quốc gia của Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Với chủ trương coi con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo để trở thành một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kể từ lần rà soát UPR chu kỳ III vào năm 2019, Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về quyền con người và đạt được nhiều thành tựu trên thực tế. Các quyền y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do báo chí, internet, bình đẳng giới đều đạt những tiến bộ rõ rệt. Các chỉ số về phát triển con người (HDI), bình đẳng giới (GEI) của Việt Nam do các cơ quan Liên hợp quốc xếp hạng liên tục được cải thiện. Chính phủ đã có nhiều chính sách, biện pháp để bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19, tích cực thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế số và thực hiện các cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về quyền con người.

Phiên rà soát UPR về Việt Nam được các nước quan tâm cao với hơn 130 nước tham gia đối thoại và phát biểu trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thực chất. Các nước ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, việc Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận. Nhiều nước hoan nghênh các thành tựu của Việt Nam về phát triển kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội, đẩy mạnh giáo

dục nâng cao nhận thức về quyền con người, thúc đẩy quyền phụ nữ, quyền của nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới, quyền của người dân tộc thiểu số.

Đoàn Việt Nam khẳng định những ưu tiên của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong thời gian tới, trong đó có xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, thúc đẩy đối thoại tích cực và hợp tác về quyền con người, tăng cường giáo dục về quyền con người... Đoàn Việt Nam cũng trả lời nhiều câu hỏi, cung cấp thêm thông tin về các vấn đề được các nước quan tâm, trong đó có nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế xanh, bao trùm, phát triển của internet và mạng xã hội, quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin của người dân, quyền của người lao động, vai trò của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do học thuật, gia nhập và thực thi các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), phòng chống mua bán người, thực hiện Công ước chống tra tấn, hỗ trợ người dân tộc thiểu số...

Tại phiên đối thoại, Việt Nam nhận được khoảng 300 khuyến nghị với nội dung đa dạng, đề cập đến tất cả các lĩnh vực quyền con người. Sau phiên đối thoại, Nhóm công tác về UPR của Hội đồng Nhân quyền sẽ họp để xem xét thông qua Báo cáo về kết quả rà soát UPR đối với Việt Nam, trình Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc chính thức thông qua tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 57 (tháng 9-10/2024).

### 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping), Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 16-17/5/2024. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 5 vào ngày 7/5 vừa qua.

Trong chuyến thăm, hai bên thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực trọng điểm nhằm phát triển hơn nữa hợp tác thực chất Trung-Nga, trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trong khu vực và quốc tế.

Trọng tâm của chuyến thăm lần này là việc hai nước đã ký và ban hành Tuyên bố chung về việc Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp trong kỷ nguyên mới trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Nga, đồng thời ký kết một số văn kiện hợp tác liên chính phủ, liên ngành quan trọng, tạo động lực mới, mạnh mẽ cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung-Nga.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, song quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục được tăng cường, và mối quan hệ Trung-Nga đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Việc Tổng thống Putin chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống mới của mình cho thấy mối quan hệ ngày càng xích lại gần nhau hơn giữa Nga và Trung Quốc. Việc duy trì một mối quan hệ bền vững Nga và Trung Quốc sẽ trở thành nền tảng để hai bên tiếp tục thể hiện trách nhiệm, nâng cao vai trò trong giải quyết những thách thức toàn cầu.

### 5. Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức

Tối 10/5/2024 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), với tỷ lệ áp đảo 143 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 25 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Nghị quyết tuyên bố Nhà nước Palestine đủ tư cách trở thành thành viên chính thức của LHQ, đồng thời khuyến nghị HĐBA xem xét ủng hộ tiến trình này.

Dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với qui chế và hoạt động của Palestine, theo đó Palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của Đại hội đồng (tháng 9/2024), như đưa ra tuyên bố thay mặt một nhóm; trình các đề xuất và sửa đổi hay đề xuất các nội dung trong chương trình nghị sự tạm thời tại các phiên họp thường kỳ hoặc bất thường... Tuy nhiên, do chưa là thành viên đầy đủ, Palestine vẫn sẽ không được quyền ứng cử và bầu cử vào các cơ quan của LHQ như HĐBA hay Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC).

Hồi năm 1974, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 3237 công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) làm thành viên quan sát. Tới tháng 11/2012, Đại hội đồng tiếp tục thông qua nghị quyết trao cho Nhà nước Palestine quy chế "thành viên quan sát" tại LHQ. Hiến chương LHQ quy định việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng quyết định căn cứ theo một nghị quyết đề nghị của HĐBA, nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được 9/15 phiếu ủng hộ của và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết. Palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 số thành viên Đại hội đồng LHQ để trở thành thành viên chính thức.

Mới đây nhất, ngày 18/4, Mỹ đã dùng quyền phủ quyết để một lần nữa ngăn chặn nghị quyết của HĐBA liên quan tới việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ.

### 6. Xung đột Hamas-Israel: Đàm phán tại Cairo (Ai Cập) không đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 09/5/2024, sau 2 ngày đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza mà không đạt thỏa thuận nào, mặc dù phái đoàn an ninh Ai Cập đã nỗ lực hết sức để thu hẹp bất đồng về các vấn đề gây tranh cãi.

Phái đoàn Hamas đã rời Cairo để trở lại thủ đô Doha của Qatar, đồng thời khẳng định phong trào này vẫn cam kết "chấp nhận đề xuất do các nhà hòa giải đưa ra". Trong khi đó, một nguồn tin của Mỹ thân cận với các cuộc đàm phán nói với kênh truyền hình Al-Jazeera rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã rời Cairo trở về Mỹ sau khi các cuộc đàm phán tại Cairo kết thúc.

Trước đó ngày 7/5, Israel đã triển khai xe tăng vào thành phố Rafah và giành quyền kiểm soát khu vực cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine, giáp biên giới Ai Cập - quốc gia có chung đường biên giới với Gaza và đang duy trì Hiệp ước Hòa bình với Israel. Ai Cập và Qatar đã đi đầu trong các nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế yêu cầu hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ngày 12/5/2024, quân đội Israel tiến hành những đợt tấn công vào Dải Gaza sau khi gia hạn lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố Rafah.

Bất chấp làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel đã tiến vào các khu vực phía Đông của thành phố Rafah, đóng cửa một tuyến đường viện trợ quan trọng và đình chỉ giao thông qua một tuyến đường khác. Sau đó, các lực lượng Israel đã tăng cường tấn công từ phía Bắc cho tới phía Nam Dải Gaza, nhằm đến 120 địa điểm ở thành phố Rafah, các khu vực lân cận Jabaliya và Zeitoun.

Ngày 14/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự kinh hoàng trước việc leo thang hoạt động quân sự của quân đội Israel trong và xung quanh thành phố Rafah thuộc Dải Gaza. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa nhân đạo kinh hoàng" tại Gaza nếu Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ quy mô toàn diện ở Rafah.

Ước tính hơn 500.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố Rafah kể từ khi được quân đội Israel yêu cầu sơ tán trước cuộc tấn công đầu tiên ở xung quanh và trong thành phố từ ngày 11/5.

Trong khi đó, giới chức y tế tại Dải Gaza cảnh báo hệ thống y tế ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau vài giờ tới do thiếu trầm trọng nhiên liệu. Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 35.091 người Palestine đã thiệt mạng và 78.827 người bị thương trong cuộc xung đột này kể từ tháng 10/2023.

*(TTH tổng hợp)*